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The Survivor 
	 สารคดีวิธีเอาตัวรอดในป่า	เป็นสารคดีท่ีทำให้เราติดตามดดู้วยความสนอกสนใจปนท่ึงว่า	เอาเข้าจริง	แม้จะอยูใ่นสถานการณ์ยากลำบากอย่างไร	คนเราก็
คงไม่ตายง่ายๆ	และทำให้คิดเลยเถิดไปว่า	ถ้าคนเรารูวิ้ธีเอาตัวรอดมากมายขนาดน้ัน	แล้วยังไม่รอด	ก็คงต้องยกให้ปัจจัยอย่างอ่ืน	เช่น	โชคชะตา	จังหวะ	โอกาส	ฯลฯ	
เป็นตัวแปรสุดท้าย	ที่จะตัดสินว่า	ชีวิตเราขึ้นอยู่กับอะไร	(ถ้าเราคุมปัจจัยเหล่านั้นไม่ได้จริงๆ)		
	 ปกติผู้เขียนเข้าป่าไม่บ่อยนัก	กล่าวอีกอย่างว่า	ถ้าเข้าป่า	ก็แปลว่าเป็นวิถีชีวิตที่ไม่ปกติเท่าไหร่	นอกจากนั้นก็ไม่ใช่ผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญการเดินป่าแต่
อย่างใด	และต่อให้ดูสารคดีชีวิตในป่าที่ว่านั่นสักร้อยรอบ	ก็อาจจำวิธีเอาตัวรอดไม่ได้ทั้งหมด	เผลอๆ	อาจยังจำวิธีจุดไฟไม่ได้ด้วยซ้ำไป	แต่ไม่ได้หมายความว่า	
ถ้าต้องเข้าป่าแล้ว	จะต้องหลงป่าตายสถานเดียว	นาทีนั้น	ผู้เขียนคิดว่าตัวเองก็คงไม่นั่งทอดหุ่ย	ดูแม่น้ำลำธารไหลไปเรื่อยๆ	แต่คงหาทางดิ้นรนออกมาจากป่า
ให้ได้อยู่ดี	-	และเชื่อว่าทุกคนก็คงทำแบบเดียวกันนี้	แต่สุดท้ายจะรอดออกมาหรือไม่	ก็คงต้องลุ้น		
	 คนเข้าป่า	มีสิทธิ์หลงป่า	คนในเมืองก็มีโอกาสหลงเมือง	จะหลงแบบหลงใหล	และหลงแบบใช้ชีวิตไม่รู้ทิศทาง	ก็แล้วแต่	สุดท้าย	ทุกคนก็ต้องดิ้นรน	
พยายามหาทางออกในการใช้ชีวิตให้ได้	ด้วยวิธีของใครของมัน	และไม่เดือดร้อนคนอื่น	พวกคนเมืองอย่างเราๆ	อาจยังไม่พร้อมที่จะหนีออกจากเมืองไปในวันนี้	
และจะว่าไปเมืองที่เราอยู่ก็ไม่ได้ถึงกับน่าเกลียดน่ากลัวจนอยู่ไม่ได้	 แต่เราคงต้องหาทางอยู่อย่างมีความสุข	หาทางดิ้นรนอย่างไม่ทุกข์มาก	แต่อย่าถามว่า	แล้ว
จะใช้วิธีไหน?	 เพราะวิธีเอาตัวรอดมันไม่ได้มีวิธีเดียว	ไม่ได้มีคำตอบแบบเดียว	และเผลอๆ	คนที่เอาตัวรอด	อาจจะไม่ใช่คนที่พบคำตอบที่สมบูรณ์แบบในการใช้
ชีวิต	หากแต่น่าจะเป็นคนที่ปรับตัวเก่ง	รู้วิธีพลิกแพลงไปตามสถานการณ์	 	ยิ่งพอดูสารคดีชีวิตในป่า	เราก็พอจะจับทางได้ว่า	วิธีแก้ปัญหามันมีได้สารพัดจริงๆ	
เช่น	คนสามคนเจอเถาวัลย์ในป่า	คนหนึ่งอาจจะตัดเถาวัลย์เพื่อเอาน้ำในเถาวัลย์นั้นมากิน	อีกคนอาจจะเอามาถักเป็นเปล	ไอ้คนสุดท้ายอาจไม่ทำอะไรเลย	
นอกจากนึกถึงกลอนของท่านสุนทรภู่ได้ว่า	‘ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน’	แล้วก็นั่งเศร้าอยู่ใต้เถาวัลย์		แต่คงสรุปไม่ได้ว่าในสาม
คนน้ี	ใครจะเอาตัวรอดได้ดีกว่าใคร	แต่ไม่แน่ว่า	อาจจะรอดท้ังหมด	อ้าว!	ไม่แน่	คนท่ีน่ังท่องกลอนอาจเศร้าจนถึงขีดสุดแล้วฮึดสูข้ึ้นมาได้ว่า	จะไปเอาแน่เอานอนอะไร
กับใจคน	เราต้องลุกมาสู้เพื่อตัวเราเองสิเว้ยยยยย	แล้วก็...นั่นแหละ	รอด	
	 ทั้งหมดที่พูดมา	ไม่ได้มีคำตอบอะไรให้คุณเลยใช่ไหม?	โดยเฉพาะในสถานการณ์เศรษฐกิจที่อึมครึม	เหตุการณ์บ้านเมืองที่หาคำตอบไม่เจอ	และการใช้
ชีวิตที่ไม่รู้จะไปทางไหนของพวกเรา	แต่ก็พูดตรงๆ	ว่าไม่มีคำตอบให้ใครจริงๆ	เหมือนกัน	เพียงแต่เราเชื่ออย่างหนึ่งว่า	วิธีการเอาตัวรอดของแต่ละคน	แต่ละชีวิต	
เป็นเรื่องที่น่าทึ่งเสมอ	สูตรใครก็สูตรคนนั้น	เราซึ่งไม่ใช่เขา	ทำได้ก็เพียงการสังเกต	เรียนรู้	และจดจำจากชีวิตคนอื่น		
	 แต่เท่าที่สังเกตมา	คนที่จะเอาตัวรอดในสถานการณ์ยากๆ	ของชีวิต	ไม่ว่าจะหลงป่า	หลงเมือง	หลงทาง	หลงรักคนอื่น	(อ้าว	นี่ก็หลงอย่างหนึ่ง)	สิ่งหนึ่ง
ที่พวกเขามีเหมือนกันก็คือ	ความเชื่อมั่นและการมองโลกในแง่ดี	-	เชื่อว่าเราจะรอด	เชื่อว่าสถานการณ์ยากๆ	คือโจทย์สนุกๆ	ให้แก้	ลองกลับไปคิดเรื่องเถาวัลย์ดู
ก็ได้...เป็นคุณ	คุณจะเอาเถาวัลย์มาทำอะไร?	อย่าตอบว่าเอามาแขวนคอล่ะ	เพราะนั่นไม่อยู่ในหมวดของการแก้ปัญหา	แต่ถ้าหมวดหนีปัญหา	ก็อาจจะใช่...	

วิไลรัตน์เอมเอี่ยม
บรรณาธิการบริหาร			
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LETTERS 
	 ผมได้อ่านเเละติดตาม	a day 
BULLETIN	 มาตั ้งเเต่ฉบับเเรก	
อยากติดตามให้ตลอด	 เเต่บาง
เล่มก็หยิบทัน	 บางเล่มก็พลาด	
ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายมาก	ที่อด
รับข่าวสารสดๆ	ดีๆ	 และมีสาร-

ประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในเเต่ละสัปดาห์	 แต่ฉบับ
ล่าสุด	ฉบับที่	 18	นี่ผมสามารถคว้ามาอ่านได้ทัน
อย่างสวยงาม	ซึ่งก็ไม่ผิดหวังครับ	 เนื้อหายังอ่าน
สนุก	เข้มข้นด้วยสาระเหมือนเดิม	พลิกมาถึงหน้า	25	
ผมเห็น	a day BULLETIN	ปกต่างๆ	 เรียงตัวกันแล้ว
รู้สึกถึงพลังที่เปล่งออกมา	บางปกผมไม่เคยเห็นมา
ก่อน	ทำให้รู้สึกตื่นเต้นและเสียดายในเวลาเดียวกัน	
เลยพลันคิดได้ว่า	บุคคลเหล่านี้แต่ละคน	‘มีของ’	กัน

อยู่เเล้ว	รวมทั้งบทสัมภาษณ์ก็ยิงคำถามได้น่าสนใจ	
จึงอยากให้	a day BULLETIN	รวบรวมบทสัมภาษณ์
บุคคลเหล่านี้มารวมเล่มอีกครั้ง	 อาจจะออกมาใน
วาระครบรอบหนึ่งปีก็ได้	 คิดดูสิครับ	 1	 เดือน	มี	 4	
ฉบับ	ปีหนึ่งมี	 48	ฉบับ	ถ้าทำเป็นหนังสือก็จะมีบท
สัมภาษณ์คนที่น่าสนใจให้อ่านตั้ง	 48	คน	ซึ่งน่าจะ
สร้างเเรงบันดาลใจเเละให้แง่คิดต่างๆ	 ในการใช้ชีวิต
ได้อย่างดีทีเดียว	รบกวนฝากพิจารณาด้วยครับ	
-ธีรภุทรสมจิตต์
	
	 สวัสดีค่ะ	ได้อ่าน	a day BULLETIN	ทุกฉบับ	ถ้า
กลับไม่เย็นและยังมีเหลือแจกที่	 BTS	หมอชิตหรือ
เพลินจิต	อยากให้เพิ่มจำนวนนะคะ	แม้ว่าจะบอกว่า
ถ้าพลาดให้อ่าน	 online	 แต่โดยส่วนตัวแล้วชอบ

อารมณ์การอ่านจากกระดาษมากกว่า	 ชอบบท
สัมภาษณ์ของ	a day BULLETIN	เพราะแตกต่างจาก
นิตยสารอื่นๆ	ที่ตัวบุคคลที่เลือกขึ้นมาสัมภาษณ์	แต่
ที่แตกต่างมากที่สุดคือ	ชอบคำถาม	ส่วนคอลัมน์ที่
ชอบรองลงมาคือ	HOMEMADE	ซ่ึงอยากให้เพ่ิมรปูค่ะ	
เพราะชอบดูบ้านหลายๆ	แบบ	ใช้เป็นไอเดียในการ
ตกแต่งบ ้านได ้	 ส ่วน	 ‘ปก’	 น ี ่ ไม ่รู ้ส ิ	 ม ันก ็ เป ็น
เอกลักษณ์ดีนะคะ	ดปุู๊บรูว่้าเป็น a day BULLETIN	แต่	
ด้วยความที่มันดูคล้ายๆ	กันทุกฉบับ	ล่าสุด	หน้าปก	
คุณจุตินันท์	ตอนรับมาก็งงๆ	นึกว่าเป็นคุณวินิจ	เพราะ	
ดูเผินๆ	 เหมือนกันแทบจะทุกองค์ประกอบ	ก็ชอบนะ
คะที่ปกดูสะอาดตา	แต่บางครั้งมันเหมือนกันมากไป
หน่อย	เลยอยากให้ปกดูมีสไตล์แตกต่างกันบ้างค่ะ	
-Yingka
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04 
The 
Database  
ข้อมูลและการจัด
อ ันด ับที ่น ่าสนใจ
รอบตัว		ปิดท้ายด้วย	
การ์ตูนโดนใจหนุ่ม
สาวออฟฟิศฝ ีม ือ	
ทรงศีล ทิวสมบุญ  
 
 
 
06 
Goodnews 
ติดตามข่าวสารดีๆ	
ร อ บ โ ล กป ร ะ จ ำ
สัปดาห์ได้ในห้อง
ข่าวแห่งนี้		
 

08 
Interview 
อัจฉรา บ ุราร ักษ ์ 
มาเล่าให้ฟังว่า	แม้
ธุรกิจไอศกรีมจะดู
หอมหวาน	แต่ความ	
หอมหวานท ี ่ ค ุณ
เห็น	 ไม่ได้มาง่ายๆ	
อย่างที่ใครๆ	คิด	
 
 
 
16 
A Must  
สารพ ัดส ิ ่ งท ี ่ เ ร า		
คัดสรรมาฝากแบบ			
A	Must	พลาดแล้ว
จะหาว่าไม่เตือน		
 

18 
Shopping  
เพราะช ีว ิตม ีสอง
ด้าน	ขาว-ดำ	ร้าย-
ดี	 แต่ในแง่มุมของ
แฟชั่น	มันคือความ
สวยงามที่เราอยาก
ให้คุณเห็นใน	When	
Angel	Meets	Evil		
 
 
 
19 
Calendar 
ใคร	ทำอะไร	ที่ไหน	
เช็กดูได้	สุดสัปดาห์
น้ีจะได้ไม่พลาดเร่ือง	
ราวสนุกๆ		
 

20 
Home 
Made 
ดัง-พันกร บุณยะ-
จินดา	 เปิดบ้านพูด
คุยกับเรากันแบบ
เต็มๆ	นอกจากบ้าน	
จะสวยแล้ว	 ดังยัง
คุยสนุกอีกด้วย		
 
 
 
22 
Health 
and Heart  
รวมสาระความรู้	 ที่
จะทำให ้ค ุณแข ็ง
แรงทั้งกายและใจ	
 

24 
All About 
Biz 
เปรมศิริ ดิลกปรีชากุล		
เรียนรู้ถูกผิดในการ
ทำธุรกิจมาแล้วมาก	
มาย	ส่ิงท่ีเธอจะบอก	
กับเราก็คือ	ทุกความ	
สำเร็จเร่ิมต้นจากศนูย์	
และอีกหลากหลาย
แง่มุมธุรกิจที ่ค ุณ
หาอ่านได้ในหน้านี้		
25 
The Words 
ทุกถ้อยคำมีความ
หมายและคุณค่า
เสมอ	 ค้นหาได้ใน
หน้านี้		
 

26 
The Guest 
อาณาจักรสิ่งพิมพ์
ของนานมีบุ๊คส์	 ใน
รุ ่นต่อไปอยู ่ในมือ
ของหญิงสาวหน้าตา	
น ่าร ักคนน ี ้	 ค ิม   
จงสถิตย์วัฒนา	 เรา
ชวนเธอมาคุยเพราะ	
คำว่า	 ‘คิมรู ้ส ึกว่า
หน ังส ือหน ึ ่ ง เล ่ม
เปลี ่ยนแปลงชีว ิต
คนได้เยอะ’	แท้ๆ		
	
	

	 ส่งความคิดเห็น	คำติ-ชม	หรือข้อเสนอแนะ
ท่ีมีต่อ	a day BULLETIN	ได้ท่ี	บริษัท	เดย์	โพเอทส์	
จำกัด	เลขที่	3	ซอยเจริญมิตร	ถนนสุขุมวิท	63	
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ทรงศีล ทิวสมบุญ 

ทีม่า : สวนดุสิต โพลล์ 

ทีม่า :  www.forbes.com 

 “ผมเคยได้ยินมาว่า คู่
แต่งงานหลายคู ่เลิกกัน
เพราะผูช้ายเป็นเกย์ครับ” 
ดำรง นมิติเพิม่พนู   
27 ปี, ธุรกิจส่วนตัว  
 
 “เพราะหลังแต่งงาน  
อะไรหลายๆ อย่างในตัว
ของท้ังสองคนก็แสดงออก
มา บางอย่างก็รับไม่ได้ก็นำ
ไปสูก่ารหย่าร้างได้”   
เนตินุช โรจน์วุฒิมงคล 
26 ปี, MSN Entertainment 
Webmaster 
 
 “กรณีหน่ึงคือการไม่รู้
จักตัวตนอีกฝ่ายจริงๆ  แล้ว
พบว่าความจริงแล้วอะไรๆ 
ผิดไปจากความคาดหวังใน
เบ้ืองต้น  
อดศิร ไพรวฒันานพุนัธ ์ 
26 ปี, บรรณาธิการ 
 
 “การเผลอใจไปกับ
ภาพลักษณ์ภายนอก จาก
เทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นเหตุให้
นอกใจ และไม่ซ่ือสัตย์กัน
จริงๆ” 
กาญจนา มาเอีย่ม  
28 ปี, ประชาสัมพันธ์ 
 
 “เพราะความรักท่ีเคย
มีให้แก่กันก่อนแต่งงานลด
น้อยลง จนเกิดเป็นความไม่
ลงรอยกัน” 
อภริกัษ ์เวยีงพล  
32 ปี, นักดนตรี 
 
 “เพราะความคิดเห็น
ไม่ตรงกัน” 
พชัรนิทร ์บวัเรอืง  
30 ปี, ฝ่ายปฏิบัติการค้า
หลักทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในแต่ละปีมีคนจำนวนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคนท่ัวโลกส่งใบสมัครงานไปท่ี Google บริษัทเสิร์ชเอนจ้ินช่ือก้องโลก 
ทีม่า : www.google.com 

8 คนดังในฮอลลีวู้ดที่มียอดการบริจาคเงินเพื่อการกุศลสูงที่สุด 

สิ่งที่ทำให้คนทำงานหนักใจมากที่สุด ในปัจจุบันนี้  1,700
คือ จำนวนโรงงานอุตสา-
หกรรมในจังหวัดพระนคร-
ศรีอยุธยาที่มีการปลดคน
งานไปแลว้ ประมาณ 30,000 
คน และหากสถานการณ์
เศรษฐกจิในป ี2552 เลวรา้ย 
ก็อาจปลดคนงานมากถึง 
100,000 คน 
ทีม่า : www.thailabour.org 

สัญญาการสนับสนุน
ระหว่าง AIG กับทีม
ฟุตบอลแมนเชสเตอร์ 
ยูไนเต็ด ที่มีมูลค่า
ประมาณ 3 หมื่นล้าน
บาทต่อป ี
ที่มา : www.sportengland.com 

โจรผู้ร้าย, อาชญากรรม
5.49%
 ความมั่นคง 

ในการทำงาน  
(กลัวตกงาน)
39.02%

หนี้สิน รายได้ไม่พอจ่าย
26.81%

ความวุ่นวาย 
ของบ้านเมือง, 

ความขัดแย้ง 
17.85%

สินค้าราคาแพง 
10.83%

ไมเคิล จอร์แดน
นักกีฬา 

250 
ล้านบาท 

โอปราห์ วินฟรีย์ 
พิธีกร 
1,150 

ล้านบาท

เฮิร์บ อัลเพิร์ต
นักดนตรี 

650 
ล้านบาท

บาร์บรา สตรัยแซนด์ 
นักร้อง 

550 
ล้านบาท

พอล นิวแมน
นักแสดง 

500 
ล้านบาท

เมล กิ๊บสัน
นักแสดง 

490 
ล้านบาท

แองเจลินา  
- แบรด พิตต์

นักแสดง
420 ล้านบาท 



แลนซ์ อาร์มสตรอง
นักกีฬา 

250
ล้านบาท

คือ จำนวนประชาชนทั่วทั้งทวีปเอเชีย 
ที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิตเพื่อผ่อน
เงินสดของบริษัทธนสินทรัพย์ หรือที่
รู้จักกันในชื่อว่า อิออน 
ที่มา :  www.aeon.co.th 

มีคนทั่วโลกประมาณ 350 ล้านคน ที่ใช้ภาษา
สเปนเป็นหลักในการสื่อสาร 

ทีม่า :www.languageworld.com 
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GOODNEWS
• เด็กหญิงชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์ กำลังฝึกซ้อมบาสเกตบอลร่วมกันใน Hand in Hand Jerusalem School  ซึ่งอยู่ในกรุง
เยรูซาเล็ม ประเทศอิสราเอล ซึ่งที่นี่ถือเป็นหนึ่งในโรงเรียนรัฐบาลไม่กี่แห่งที่เปิดให้นักเรียนชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์เรียน
ร่วมกันได้ และการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนี้ มีขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็กนักเรียนทั้งสองประเทศ ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น
ประเทศที่มีความขัดแย้งทางการเมืองมาอย่างยาวนาน ให้ชาวโลกรู้ว่า แม้จะต่างศาสนาและความเชื่อทางการเมือง แต่คนเรา
ก็อยู่ร่วมกันได้  

• ชายหนุ่มนิรนาม แต่งกายเลียนแบบซูเปอร์แมน ไปยืนอยู่หน้ารัฐสภาในกรุงลิมา เมืองหลวงของประเทศเปรู ก่อนหน้าการ
มาเยือนของประธานาธิบดี หู จิ่นเทา ของจีน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคในปีนี้ โดยมี
วาระสำคัญในการประชุมเกี่ยวกับเรื่องเขตการค้าเสรี ที่กลุ่มประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอย่าง สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และจีน 
กับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ต้องหาทางร่วมมือกันเพื่อตั้งรับกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้  

 บารัค โอบามา ว่าท่ีประธานาธิบดีสหรัฐฯ 
เสนอชื่อ เอริก โฮลเดอร์ ทนายความ ขึ้น
เป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ซึ่งจะทำ 
ให้เขาเป็นชาวแอฟริกัน-อเมริกันคนแรกที่
จะได้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ท้ังน้ี โฮลเดอร์ 
วัย 57 ปี เคยได้รับการเสนอช่ือเป็นอัยการ 
จากอดีตประธานาธิบดี บิลล์ คลินตัน 
ก่อนจะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวง 
ยุติธรรม เมื่อปี 1997 จนปี 2008 เขาได้
เป็นหนึ่งในหัวหน้าทีมคัดสรรผู้สมัครชิง
ตำแหน่งรองประธานาธิบดีของโอบามา 
ร่วมกับ แคโรลีน เคนเนดี้ และยังเคยเป็น
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ในนิวยอร์ก 
เช่นเดียวกับโอบามาด้วย การที่ทีมของ  
โอบามาเลือกโฮลเดอร์เป็นเพราะเขามี
ประสบการณ์ในกระทรวงยุติธรรม และมี
ความซ่ือตรงมากกว่า เม่ือเทียบกับรัฐมนตรี 
ยุติธรรมในสมัยของประธานาธิบดีบุช 
        


โอบามาเสนอชือ่
รมต.ยตุธิรรมผวิสี
คนแรกของสหรฐัฯ 


PEOPLE

 ฮิวจ์ แจ็คแมน ดาราหนุ่มหุ่นล่ำวัย 40 ชาวออสซี่ ผู้โด่งดังจากภาพยนตร์แอ็กชั่นไตรภาค X-Men ได้รับเลือกจากนิตยสาร
พีเพิล ให้เป็นหนุ่มที่เซ็กซี่ที่สุด (Sexiest man alive) ประจำการจัดอันดับในปี 2008  
 ในขณะที่ นิโคล คิดแมน นักแสดงสาวเพื่อนร่วมบ้านเกิด ก็ได้เดินทางมาแสดงความยินดีกับแจ็คแมนในงานรับรางวัลครั้งนี้ 
พร้อมทั้งเอ่ยถึงเพื่อนสนิทคนนี้ว่า “สามสิ่งที่คุณปฏิเสธไม่ได้เกี่ยวกับเขา ร้องเพลงเก่ง เต้นรำเก่ง และใช้อาวุธได้ยอดเยี่ยม ตอนที่
พวกเราถ่ายหนังเร่ือง Australia กัน แจ็คแมนจะมอมแมมอยู ่95% ของการถ่ายทำ แต่ก็ยังทำให้สาวๆ ครางว่า โอ้ พระเจ้า ได้ ทุกคนได้
แต่อ้าปากค้างเม่ือเขาเดินเข้ามาในห้อง” ซ่ึงผลงานล่าสุดของเขาได้แก่หนังฟอร์มใหญ่ปลายปีอย่าง Australia ท่ีจะเข้าฉายในอเมริกา
ปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ 

 ในท ี ่ส ุดว ี ่แวว
แห่งความสมานฉันท์ 
ก็ปรากฏ เม่ืออิรักและ 
สหร ัฐฯ ได ้ร ่วมลง
นามในข้อตกลงถอน 
กำลังทหารสหรัฐฯ  
150,000 นาย ออก

จากอิรัก ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2011 เมื่อวัน
จันทร์ (17) ที่ผ่านมา นับเป็นเวลานานถึง 8 ปี
หลังจากที่สหรัฐฯรุกรานอิรักเพื่อโค่นล้มรัฐบาล
ซัดดัม ฮุสเซน ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวลงนามโดย  

โอชิยาร์ เซบารี รัฐมนตรีต่างประเทศอิรัก กับ   
ไรอัน คร็อกเกอร์ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำ
อิรัก หลังจากที ่ทั ้งสองฝ่ายเจรจากันอยู ่นาน
หลายเดือนเกี่ยวกับการคงอยู่ของทหารสหรัฐฯ 
ในอนาคต แม้ว่าข้อตกลงนี้ยังจะต้องรอผ่านการ
เห็นชอบของรัฐสภาอิรักด้วยก็ตาม นอกจากนั้น
เซบารีและคร็อกเกอร์ยังร่วมลงนามในกรอบ
ยุทธศาสตร์ระยะยาว ซึ่งเป็นกรอบกำหนดความ
สัมพันธ์ของทั้งสองประเทศด้วย 

อิรัก-อเมริกา เซ็นข้อตกลงถอนทหารใน 3 ปี  
POLITICS

 นาย โอฬาร 
ไชยประวัต ิ รอง
นายกร ั ฐมนตร ี 
เปิดเผยถึงการให้
ความช่วยเหลือผู้
ประกอบการเอส-
เอ ็มอีของหน่วย
งานจากภาคร ัฐ

และเอกชน เพื่อลดปัญหาอัตราการเลิกจ้าง 
ที่ขณะนี้ จ.พระนครศรีอยุธยา กำลังประสบ
ปัญหาดังกล่าวอยู่ โดยได้วางแนวทางช่วย
เหลือแรงงานไว้ 4 ทางเลือก คือ 1.การจัด
แรงงานไปโรงงานอื่นภายในจังหวัด 2.การฝึก
อบรมแรงงานให้มีทักษะการทำงานในสาขา
อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานเพิ่ม 
3.การฝึกอบรมในสายอาชีพที่แรงงานต้องการ 
โดยให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการ
คลังร ่วมมือกันหาสินเช ื ่อเพ ื ่อการศึกษา
สำหรับแรงงานที่ต้องการศึกษาต่อ ในขณะ
ที่ทางเลือกสุดท้าย คือ ให้สถานประกอบการ
คงการจ้างงานไว้ โดยภาครัฐสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม เพื ่อเพิ ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพแรงงาน และการประกอบอาชีพ
เสริม หากมีความจำเป็นต้องลดชั่วโมงการ
ทำงาน 
 

BUSINESS

ฮิวจ์ แจ็คแมน ซิวที่ 1 หนุ่มเซ็กซี่แห่งปี 
ENTERTAINMENT

CULTUREวัดไทยได้รางวัลอนุรักษ์มรดกจากยูเนสโก
 เอ่ยชื่อ วัดปงสนุกเหนือ คนไทยค่อนประเทศก็คงไม่รู้จัก ถ้าไม่ได้
อาศัยอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ 
แต่ถึงจะมีคนรู้จักมากหรือน้อยขนาดไหน ความพยายามในการอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรมของวัดแห่งนี้ก็ไม่พ้นสายตาของคณะกรรมการ แห่ง
ชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม สหประชาชาติ หรือ
องค์กรยูเนสโก ซึ่งได้มอบประกาศนียบัตรรางวัลการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประจำปี พ.ศ. 2551 ให้กับวัดปง
สนุกเหนือในฐานะวัดเก่าแก่มีอายุกว่า 1,000 ปีที่ยังอนุรักษ์สิ่งก่อสร้างที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเอาไว้อย่างดี นอกจากจะทำคะแนนเหนือคู่แข่ง 

45 โครงการจาก 13 ประเทศที่ส่งมาให้ยูเนสโกพิจารณาได้แล้ว วัดปงสนุกเหนือยังถือว่าเป็นวัดแห่ง
แรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจากองค์กรยูเนสโกอีกด้วย 

รัฐบาลชู 4 ทางเลือก
ช่วย SMEs พยุงเศรษฐกิจ
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• พยาบาลสาวแห่งศูนย์ดูแลรักษาสัตว์เพื่อการกุศล หรือ PDSA ในลอนดอน ประเทศอังกฤษ กำลังอุ้มเจ้า ธิงค์ แมวอายุ 13 ปี 
ซึ่งมีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน ให้ช่างภาพถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนที่จะพาเจ้าธิงค์และสัตว์เลี้ยงที่อ้วนเกินควรอีกทั้งหมด 8 ตัว ที่
ผ่านการคัดเลือกแล้วว่า อ้วนที่สุดในประเทศ เข้าร่วมโครงการ 100 วันฟิตหุ่นให้สัตว์เลี้ยง ที่ทางศูนย์แห่งนี้จัดขึ้นเพื่อค้นหา  
ผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้รับรางวัลสัตว์เลี้ยงสุดฟิตประจำปีนี้ (Fit Club Champion)  

• ในภาวะที่โลกกำลังขาดแคลนน้ำมันและนักวิจัยทั่วโลกกำลังคิดค้นพลังงานทางเลือกเพื่อมาทดแทนการใช้น้ำมันอยู่นี้ ชาว
เมืองโอตะ ในประเทศญี่ปุ่น ก็หันไปติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ หรือแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ กันแทบทุกหลังคาเรือน จนเป็น
เมืองต้นแบบของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไปแล้ว ทั้งนี้เพราะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ขาดแคลนแหล่งวัตถุดิบทางธรรมชาติที่จะ
นำมาใช้เป็นพลังงานทางเลือก ขณะเดียวกัน ก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักในภาวะเศรษฐกิจถดถอย คนใน
ประเทศจึงหาทางปรับตัวด้วยวิธีสร้างสรรค์ดังกล่าว  

พระราชธรรมนิเทศ
(พระพยอม กัลยาโณ)  
เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว  
เทศน์เปิดรายการ 
ความจริงวันนี้สัญจร  
ภาคพิเศษ ครั้งที่ 3  
ณ วัดสวนแก้ว 

 พิพิธภัณฑ์ธรรม-
ชาติวิทยาแห่งฝรั่งเศส 
(National Museum of 
Natural History) ออก
มาเปิดเผยว่า ตุ ๊กแก
สปีช ีส ์ใหม่ท ี ่ ได ้จาก
การออกสำรวจระบบ

นิเวศในป่าฝนทางชายฝั ่งตอนใต้ของเกาะเอส-  
ปิริตู ซานโต ซึ่งเป็นหนึ่งในเกาะขนาดใหญ่ของ
ประเทศหมู่เกาะวานูอาตู และเก็บเอาไข่กลับมา 9 
ฟอง เมื่อปี 2549 ได้ฟักออกจากไข่ และได้รับการ
ตั้งชื่อเป็นภาษาละตินว่า ‘เลพิโดแดคไทลัส บูเลลิ’ 
(Lepidodactylus buleli) ตุ๊กแกชนิดใหม่นี้มีความ
ยาวเพียง 3 นิ้ว และทำรังอยู่บนต้นไม้เป็นจำนวน
มาก 

ตุ๊กแกพันธุ์ใหม่ 
ANIMAL

TRIVIA

GREENPLEASE
สุดยอดคุณยายผู้เป็นต้นแบบชีวิตปลอดไฟฟ้า  

THISWEEKIN
HISTORY

28พฤศจิกายน2533 - นาย ลี กวน ยู โอน
ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ให้แก่ผู้นำรุ่น
สอง นาย โก๊ะ จ๊ก ตง หลังจากที่เป็นนายกฯ 
มาตั้งแต่ปี 2502 เขาเป็นนักการเมืองผู้สร้าง
สิงคโปร์ให้มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ 
และเป็นผูป้ระกาศแยกสิงคโปร์ออกจากสหพันธ- 
รัฐมาเลเซียเมื่อปี 2508 
29พฤศจิกายน2378 - วันประสูติ พระนาง
ซูสีไทเฮา เป็นมเหสีใน จักรพรรดิเสียงเฟิง ใน
ปี 2424 ซูสีไทเฮาจึงได้ขึ้นมีอำนาจเต็มเหนือ
แผ่นดินจีน จนสิ้นพระชนม์ใน 2451 ถือว่า
นางเป็นผู้หญิงผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดคนหนึ่งของ
ประวัติศาสตร์จีน 
30พฤศจิกายน 2417 - วันเกิด วินสตัน 
เชอร์ชิลล์ รัฐบุรุษของอังกฤษ ผู้นำพาประเทศ
ผ่านพ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเป็นหนึ่งใน
ผู้นำฝ่ายสัมพันธมิตร ร่วมกับประธานาธิบดี 
แฟรงคลิน ดี. รูสเวลท์ แห่งสหรัฐอเมริกา 
และ โจเซฟ สตาลิน ผู้นำของสหภาพโซเวียต  
1ธนัวาคม2387 - วันประสติู เจ้าหญิงอเล็ก- 
ซานดราแห่งเดนมาร์ก ซ่ึงภายหลังคือ สมเด็จ- 
พระบรมราชินีแห่งสหราชอาณาจักร (อเล็ก
ซานดรา แคโรไลนา มารี ชาร์ล็อต หลุยส์ จเูลีย) 
ทรงเป็นพระมเหสีใน สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ด
ที่ 7 แห่งสหราชอาณาจักร 
2ธันวาคม2347 - นโปเลียน โบนาปาร์ต 
สถาปนาตนเองขึ้นเป็นจักรพรรดิฝรั่งเศส ภาย
ใต้พระนามว่า นโปเลียนที่ 1 โดยประกอบพิธี
ในมหาวิหารนอร์ตเตอร์ดาม กรุงปารีส ฝร่ังเศส 
3ธันวาคม2510- ดร.คริสเตียน บาร์นาร์ด 
ได้ทำการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจของมนุษย์สำเร็จ
เป็นคร้ังแรกในโลก ท่ีเมืองเคปทาวน์ แอฟริกาใต้ 
โดยผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจให้กับคนไข้วัย 53 ปี 
ซึ่งได้หัวใจมาจากหญิงสาววัย 25 ปีที่เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ 
4ธนัวาคม2465 - วันเกิด ศาสตราจารย์ ระพี 
สาคริก อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และนายกสมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทย ผูท่ี้ 
มีส่วนทำให้กล้วยไม้ของไทยทำรายได้เข้าประเทศ 
เป็นจำนวนมหาศาล 

 ไม่รู้ว่าเคมีในตัวไปเข้ากับอะไรที่ประเทศญี่ปุ่น ประหยัด มากแสง หรือ โปรหมาย นักกอล์ฟรุ่นเก๋าของ
ไทย ถึงได้โชว์ฟอร์มสุดยอดในการแข่งขันเจแปนทัวร์รายการแล้วรายการเล่า หลังจากที่ปีนี้คว้าแชมป์เจแปน 
ทัวร์ไปถึง 2 รายการแล้ว โปรหมายก็เดินหน้าต่อในการแข่งขันกอล์ฟเจแปนทัวร์ รายการ ดันลอป ฟีนิกซ์ ที่
เมืองมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่นทันที และเขาก็ไม่ทำให้แฟนๆ ชาวไทยผิดหวัง โชว์ฟอร์มสุดยอดขึ้นนำจ่าฝูงแบบ
ม้วนเดียวจบมาตลอดการแข่งขัน แม้วันปิดท้ายจะไม่ได้ทำคะแนนหวือหวาอะไรนัก แต่การเก็บอีเว่นพาร์ก็
เพียงพอที่จะส่งให้โปรหมายคว้าแชมป์รายการนี้ และรับเงินรางวัลจำนวน 13.6 ล้านบาทไปนอนกอดสบายๆ 
พร้อมกับขยับขึ้นที่ 3 บนตารางทำเงินสูงสุดของเจแปนทัวร์ไปเรียบร้อยแล้ว  
 

ทำความรู้จักกับ UNIFEM องค์กรยุติความรุนแรงต่อสตรี  

 เสียดายที่คุณยาย โจน พิก ยอดนักอนุรักษ์พลังงานไม่ใช่คนไทย 
เพราะถ้าใช่ รายการ คนค้นคน คงไม่พลาดที่จะไปเจาะลึกชีวิตที่ปลอด
ไฟฟ้าของเธอมาตั้งแต่ยังสาวเป็นแน่ ประเดิมที่ตู้เย็นในห้องครัวของ
เธอที่ไม่มีการเสียบปลั๊กกินไฟฟ้ามานานเกิน 40 ปีแล้ว คุณยายนัก
อนุรักษ์วัย 67 ปี กินอาหารที่ไม่ผ่านการปรุง เช่น ผลไม้สด ถั่ว และ

จมูกข้าว เพื่อเป็นการประหยัดแก๊ส ไม่มีหลอดไฟในบ้าน ไม่ใช้เครื่องซักผ้า ไม่ขับรถ หรือดูทีวี 
ไม่อาบน้ำอุ่นหรือเปิดเครื่องทำความร้อนในบ้านหลังน้อยที่อยู่ทางใต้ของลอนดอน คุณยายโจน
เป็นนักรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมตัวยง เธอประหยัดพลังงานมาตลอดสามทศวรรษครึ่ง จนวันนี้ได้
รับยกย่องว่าเป็นวีรสตรีสิ่งแวดล้อมแห่งศตวรรษที่ 21 จากเทศบาลเมืองลอนดอน นอกจาก
ประหยัดไฟแล้ว โจนยังใช้ข้าวของเครื่องใช้อย่างถนอมและนิยมในการรีไซเคิลของอีกต่างหาก 

DidYou
Know?

SPORT

ฟอร์มแรงที่แดนปลาดิบ‘โปรหมาย’คว้าแชมป์เจแปนทัวร ์ได้อีกแล้ว 

ภาพ เจมส์ บอนด์ ในหัวของคุณติดมาจากนักแสดงคนไหน?
 บางคนบอกว่าชอบ เจมส์ บอนด์ ในเวอร์ชันที่ ณอน คอนเนอร์รี่ แสดงนำ แต่บางคนก็บอกว่า เดเนียล เคร็ก เป็น เจมส์ 
บอนด์ในดวงใจของพวกเขา แท้จริงแล้วมีนักแสดงมารับบทเจมส์ บอนด์ คาแร็กเตอร์ในฝันของสาวๆ (และหนุ่มๆ) มาแล้วถึง 
6 คน ในจำนวนนี้ โรเจอร์ มัวร์ เป็นเจมส์ บอนด์ที่ได้แสดงมากที่สุดถึง 7 ตอน ส่วนนักแสดงที่รับบทเจมส์ บอนด์ระยะสั้นที่สุด 
คือ จอร์จ ลาเซนบี้ ที่ได้เล่นไปเพียง 1 ตอนเท่านั้น 

• จากสถิติพบว่า ผู้หญิง 1 
ใน 3 คนทั่วโลก เคยถูกทำ 
ร้ายร่างกายและใช้ความ
รุนแรง 
• ด้วยเหตุนี ้ พ.ศ. 2539 
สมัชชาสหประชาชาติจึงได้

แต่งตั้งองค์กรกองทุนสหประชาชาติเพื่อยุติความ
รุนแรงต่อผู้หญิง (UN Trust Fund to End Violence 
against Women)  โดยให้กองทุนการพัฒนาเพ่ือสตรี 
แห่งสหประชาชาติ (UNIFEM) เป็นองค์กรบริหารทุน  
• UNIFEM ได้ตั ้งโครงการ Say NO To Violence 
Against Women เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง 
• พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงรับ
เป็นองค์ทูตสันถวไมตรีของยูนิเฟม โดยพระองค์
ทรงเป็นตัวแทนรวบรวมรายชื ่อคนไทยผ่านทาง
เว ็บไซต์ http:/ /unifem-eseasia.org/thai land/
notoviolence  

• ประเทศไทยรวบรวมได้ถึง 3 ล้านรายชื่อ ซึ่งนับ
ว่ามากที่สุดในโลก 
• ทูตสันถวไมตรีของแต่ละประเทศมีหน้าที่นำราย
ชื่อทั้งหมดมอบให้กับนาย บัน คี มูน เลขาธิการ
สหประชาชาติ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน (วันสากล
แห่งการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง) เพื่อแสดงพลัง
ในการร่วมกันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงให้ทั่วโลก
ได้ประจักษ์ 
• ทูตสันถวไมตรีของยูนิเฟมนี้มีอีกมากมาย แต่คน
ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ได้แก่   
 Nicole Kidman นักแสดงฮอลลีวูด้จากภาพยนตร์ 
เรื่อง The Hours, Moulin Rouge และ To Die For 
 HRH Princess Basma bint Talal เจ้าหญิงแห่ง
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน 
 Mrs.Phoebe Aisyo นักการเมืองหญิงของประเทศ 
เคนยา 

 “อาตมาอยู่มาป่านนี้ รับใช้ธรรมะและ
พระพทุธเจา้มาตลอด คงไมท่ำตวัหลดุขอบ
ขอให้คนทั่วไปเข้าใจเสียใหม่ คนที่เข้าวัด
มาฟังพระไม่ใช่โจร วันนี้นายวีระและคณะ
นำเงนิมาถวายไม่ไดม้าปลน้พระ และยงัพา
ชาวพุทธเข้าวัดถึง 30,000 คน ถ้าพระไล่
ชาวพุทธแสดงว่าเจ้าอาวาสปัญญาอ่อน 
วัดอื่นลงทุนจัดโคโยตี้มาเต้นในวัดคนยัง
ไม่เยอะเท่านี้ แต่วัดนี้ลงทุนจัดแค่เวทีได้
ทัง้คนมาฟงัเทศนแ์ละเงนิผา้ปา่ ถา้ไมเ่อาก็โง่
และไมค่วรบณิฑบาต ตอ้งไปฉนัหญา้คาแทน
สำหรบัสแีดงกม็แีตว่วักบัควายเทา่นัน้ทีแ่สลง” 
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	 สวย	รวย	ดูดี	 มีชาติตระกูล	กลุ่มคุณสมบัติเชิง
บวกชุดนี้	 ใครมีไว้ครอบครองกับตัวเราขอแสดงความ
ยินดี	คุณคือสุภาพสตรีเนื้อหอม!	ขอเชิญย่างกรายไปบน
พรมแดงผนืใหญท่ีล่าดปเูขา้สูส่งัคมไฮโซไซตีห้รอืเซเลบรติี ้
ที่มีสุภาพสตรีหลายคนยืนรออยู่ก่อนแล้ว	
	 แตเ่ดีย๋วกอ่น	กวาดตามองไปในสงัคมนาทนีี	้ดเูหมอืน 
คนสวย	รวย	ดูดี	มีชาติตระกูล	จะมีอยู่ไม่น้อยแล้ว	ดังนั้น	
มันคงจะพิเศษยิ่งขึ้น	รวมทั้งมีคุณค่าความหมายมากขึ้น	
หากในจำนวนคุณสมบัติที่ว่า	มี	‘ความเก่ง’	เพิ่มขึ้นมาอีก
หนึ่งประการ	
 อัจฉรา บุรารักษ	์ เกิดในครอบครัวที่มีคุณพ่อเป็น
ข้าราชการระดับสูง	และคุณแม่เป็นแม่บ้าน	เธอเป็นลูกสาว
คนสดุทอ้งและนอ้งสาวคนเลก็ของพีช่าย	3	คน	มองผวิเผนิ 
ถนนชีวิตเธอราวถูกโรยไว้ด้วยกลีบกุหลาบ	 (แม้ว่าดู
เหมือนเธอจะไม่ค่อยปลื้มคำเปรียบเปรยนี้เท่าใดนัก)	เรียน
จบนิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรังสิต	 แล้วไปทำงาน
โรงแรมกับเป็นแอร์โฮสเตสอยู่ช่วงสั้นๆ	ก่อนจับพลัดจับ
ผลูมาเปิดร้านไอศกรีมของตัวเอง	ซึ่งต่อมาได้กลายเป็น
แบรนด์ไอศกรีมโฮมเมดเชื้อชาติไทย	สัญชาติไทยที่โด่งดัง
ไปทั่วประเทศ	
	 สักกี่คนจะรู้ว่า	ก่อนชื่อ	 iberry	อัจฉราเคยคิดจะใช้
ชื่อไอศกรีมแบรนด์แรกในชีวิตของเธอว่า	Richey Rich 
โชคร้ายหรือโชคดีก็ไม่รู้ที่มาพบว่า	ชื่อนี้มีคนจองแล้ว	เอา
ใหม่,	มองไปมองมา	ตอนนั้นเธอเกิดไอเดียที่จะนำผลไม้
ไทยๆ	อยา่ง	พทุรา	มะมว่ง	กระทอ้น	มะยม	ฯลฯ	มาเปน็สว่น
ผสมในการปรุงไอศกรีมที่มีรสชาติแปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร	จึง
ตัดสินใจตั้งชื่อให้เชื่อมโยงกับรูปแบบของไอศกรีมว่า	 Ice 
Berry	ก่อนที่จะกร่อนย่อจนกลายเป็น	iberry	ในที่สุด	

	 เรื่องที่ว่าเกิดขึ้นในปี	2541	นับถึงวันนี้	 ไอเบอร์รี่จึง
มีอายุครบหนึ่งทศวรรษพอดิบพอดี	สิบปีเต็มที่ผ่านมา	
ไอเบอร์รี่สร้างชื่อด้วยการเป็นแบรนด์ไอศกรีมฝีมือคน
ไทยที่	 ‘ขายดี’	 และ	 ‘ดูดี’	 ไม่แพ้แบรนด์ต่างประเทศ	จาก
ร้านเล็กๆ	หนึ่งคูหาสาขาแรกที่ซอยสุขุมวิท	24	ทุกวันนี้	 
ไอเบอร์รี่มีสาขาทั้งในกรุงเทพฯ	 และต่างจังหวัดรวม
ทั้งหมด	16	สาขา	และก็มีแนวโน้มที่จะขยายสาขาขึ้นอีก
มาก	หากจำนวนสาขานั้นไม่สำคัญเท่ากับที่อัจฉราบอก
ว่า	 เธอต้องการดูแลสาขาน้อยๆ	 ให้มีมาตรฐานที่เยี่ยม
ยอดเท่าเทียมกัน	มากกว่ามีร้อยสาขาแล้วเอาไม่อยู่	
	 ปฏิเสธไม่ได้ว่า	ความสำเร็จของไอเบอร์รี่มาจาก	
อัจฉรา บุรารักษ์ ทั้งสิ้น	 เนื่องเพราะทุกสิ่งทุกอย่างของ	 
แบรนด์นี้เกิดขึ้นจากเธอ	 ไล่ตั้งแต่รสชาติ	 แพ็กเกจ	 ไป
จนถึงการตกแต่งหน้าตาของร้าน	จึงไม่น่าแปลกใจที่ใน
ช่วงหลายปีที่ผ่านมา	 หากสื่อมวลชนอย่างรายการ
โทรทัศน์	นิตยสาร	หรือองค์กรสักองค์กรจะให้รางวัล
ประเภทผู้หญิงเก่ง	ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความ
สำเร็จ	มักจะมีชื่ออัจฉราติดอยู่ด้วยเสมอ					
	 บ่ายวันหนึ่งที่ร้าน	 ‘กับข้าว’ กับปลา’	 ในมาร์เก็ต-
เพลซ	ทองหล่อ	 (คุณคงพอเดาได้ว่าชื่อร้านมาจากไหน)		 
a day BULLETIN	นั่งคุยกับ	อัจฉรา บุรารักษ์ หลายต่อ
หลายเรื่อง	 ในจำนวนนี้	 เราเชื่อว่าบางคำถามคุณคง
อยากถามเธออยู่เหมือนกัน	และเราก็เชื่ออีกด้วยว่า	มีอีก
หลายคำตอบของเธอที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน	เอาล่ะ,	ก่อนที่
ไอศกรีมในถ้วยจะละลายไปหมด	 เราขอให้คุณหยุดมอง
ภาพถ่ายหน้าตาสวยหวานของเธอสักครู่	 แล้วมาอ่านบท
สัมภาษณ์ต่อไปนี้ดีกว่า			

สัมภาษณ์ : วงศ์ทนง ช ัยณรงค์ส ิงห ์ , ส ิร ินพร จ ึงพิท ักษ์อ ุดม   
ถา่ยภาพ : นิต ิพ ัฒน์ ส ุขสวย 



ได้ยินมาว่า สมัยเรียนมหาวิทยาลัยคุณเป็นดาว 
 ดาวร่วงมั้ง (หัวเราะ) ไม่หรอกค่ะ ตอนนั้น
เพื่อนๆ เขาก็คงแบบว่าเลือกๆ ไปงั้นแหละค่ะ 
แล้วเป็นดาวสาขาอะไร 
 นิเทศ แต่เป็นดาวที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะ  
รู้ ไหมว่าทำไมเพื่อนๆ ถึงเลือกให้คุณเป็นดาว ? 
 (หัวเราะ) ไม่รูเ้ลย ถ้าบอกไปก็เหมือนชมตัวเอง 
สิคะ  
ว่ากันว่า ลักษณะบุคลิกนิสัยบางอย่างตอนเด็กๆ 
พอจะบ่งบอกชีวิตของคนคนนั้นในวันข้างหน้าได้ 
ตอนนั้นคุณว่ามีอะไรสักอย่างไหม ที่บ่งชี้ว่าต่อไป
คุณจะกลายเป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความ
สำเร็จขนาดนี้  
 คือด้วยนิสัยปลา จริงๆ แล้วเป็นคนท่ีว่า เวลา
ทำอะไรก็จะซีเรียสน่ะค่ะ เรียกว่าบ้าพลัง ทำเต็มที่ 
ตอนมัธยมต้นปลาเป็นคนเรียนเก่งมากเลยนะคะ แต่
พอมัธยมปลายเรียนห่วยมากเพราะไม่ยอมเรียน แล้ว 
อยู่ดีๆ พอมาเรียนมหาวิทยาลัยก็คิดในใจว่า ถ้าไม่
เรียนเราต้องไม่ผ่านแน่เลย ก็เลยเรียนแบบตั้งใจมาก
เลย สุดท้ายก็ได้เกรดเอทุกตัว เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
เลย ก็คงเป็นเรื่องนี้มั้ง   
เป็นคน Extreme ?  
 ใช่ๆ เป็นคนสุดขั้ว คือถ้าไม่อยากทำก็ไม่ทำ
เลย แต่พอจะทำนี่ฉันทำตายเลย (หัวเราะ) อะไร
อย่างนี้ ไม่มีเหตุผล ยิ่งหลังจากทำกิจการของตัวเอง 
ตอนน้ีไม่ทำไม่ได้แล้ว รับผิดชอบชีวิตลกูน้องมากมาย 
จะมามีอารมณ์ติสต์แบบว่า ไม่มีอารมณ์ทำก็ไม่ทำน่ะ 
มันไม่ได้แล้วนะคะ 
แลว้คดิวา่ลกัษณะนสิยัแบบนีม้นัดตีอ่การทำธรุกจิ 
ส่วนตัวไหม 
 ก็ดีนะคะ เหมือนกับว่าพอเราทำอะไรที่มัน
เต็มที่แล้วมันสุดๆ น่ะ พอมันเกิดผลดีอะไรขึ้นมามัน
ก็ตกอยู่กับเรา ซึ่งถ้าสมมติว่าเราเป็นคนทำงานอยู่
ในองค์กรหนึ่ง ทำแทบตายแต่คนอื่นรวยน่ะ นึกออก
ไหม ปลาเลยรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยเหมาะที่จะทำงาน
ในความหมายที่เป็นงานประจำ เพราะเป็นคนชอบมี
ความคิดอยากทำนู่นทำนี่ อยากทำอะไรที่แปลกๆ 
ใหม่ๆ แต่พอไปทำงานองค์กร บางทีมันถูกบล็อก
ความคิดน่ะ หรือบางทีเขาก็มองว่าเราเด็กเกินไป 
ความคิดเห็นเราเลยไม่ค่อยมีน้ำหนัก 
ซึง่ทีผ่า่นมา คณุกเ็คยมปีระสบการณอ์ยูใ่นองคก์ร 
ที่มีบรรยากาศแบบนั้นมาแล้ว ? 
 เคยค่ะ แต่เหมือนตอนนั้นเรายังเด็กๆ เพิ่ง
เรียนจบมหา’ลัยแล้วทำงาน ยังไม่รู้ตัวเองว่าอยาก
ทำงานอะไร ก็งานพีอาร์ไปก่อนละกัน เพราะคนอื่น
บอกว่าเราน่าจะเหมาะกับทำพีอาร์ พอไปลองทำดูก็
ทำได้ดีพอสมควรนะคะ แต่รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ มันยัง
ไม่มีความสุขอย่างแท้จริง คือมันมีอยู่หลายเช้าที่ตื่น
มาแล้วไม่อยากไปทำงานน่ะค่ะ เฮ้อ! หกโมงอีกแล้ว
เหรอ อารมณ์ขี้เกียจอยากนอนต่อ แสดงว่าเรายังไม่
รักงาน แต่พอมาทำกิจการของตัวเองมันเหมือนตื่น
ตัวอยู่ตลอดเวลา บางทีนอนๆ อยู่คิดอะไรออกต้อง
ลุกขึ้นมารีบจดใหญ่เลย (หัวเราะ) รู้สึกอยากตื่นเช้า
ไปทำงานทุกวัน เรียกได้ว่าลมหายใจเข้าออก เป็น  
ไอเบอร์รี่เลยก็ว่าได้  
ประสบการณ์ที่เคยเป็นพีอาร์โรงแรมกับแอร์
โฮสเตสอยู่ช่วงสั้นๆ ให้ประโยชน์อะไรกับชีวิตคุณ
ตอนนี้บ้างไหม 
 ใครมองชีวิตปลาเวลานี้ คงคิดว่าตอนนั้น
ปลาไปผิดทาง แต่สำหรับปลา ปลาคิดว่าทุกอย่างที่
เราเดินผ่านมา มันไม่มีอะไรท่ีไม่มีประโยชน์เลยนะคะ 
บางคนอาจบอกว่า ถ้ารูว่้าวันหน่ึงจะเป็นเจ้าของกิจการ 
อย่างนี้ ก็ไม่เห็นต้องไปเรียนประชาสัมพันธ์หรือไป
เป็นแอร์ฯ เลย แต่สำหรับปลา ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรา
เคยทำหรือซึมซับรับรู้มา พอถึงวันหนึ่งเราสามารถ
หยิบมาใช้ได้แบบออโตเมติกเลย ก็เหมือนกับเรา
อ่านหนังสือเป็นร้อยๆ เล่ม วันหนึ ่งจะเขียนบ้าง 
ประโยคหรือถ้อยคำบางอย่างมันจะออกมาเองโดยที่
บางทีเราจำไม่ได้ว่ามาจากเล่มไหน  
 อย่างการเคยทำงานที่โรงแรมนี่ดูเหมือนจะ
ไม่เกี่ยว แต่ปรากฏว่า ปลาได้เข้าไปทำอยู่ในส่วน  



ผู้บริหารน่ะ เหมือนเป็นเลขาของพีอาร์ ไดเร็กเตอร์ 
ได้ทำงานกับ GM ที่เป็นฝรั่ง ปลารู้สึกว่าสิ่งที่ได้คือ 
มันทำให้เราเป็นคนช่างสังเกต ซึ่งข้อดีของปลา
อย่างหนึ่งคือเป็นคนชอบ apply บางทีเจ้านายเขา
สอนอะไรเรา บอกนู่นบอกนี่เรา เราจะเก็บและ
จดจำมันไว ้ พอถึงว ันหนึ ่งก ็ได ้เอามาใช้ ยก
ตัวอย่างฝรั่งเขาจะให้ความสำคัญกับการจัดเก็บ
ระบบไฟล์เอกสาร การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ให้เป็น
ระเบียบ ซึ่งระบบอย่างนี้ไม่มีสอนในโรงเรียน พอ
ปลามาทำธุรกิจเอง อะไรอย่างนี้มันมีประโยชน์ต่อ
การทำงานมากเลย ข้อดีของฝรั่งคือวิธีการทำงาน
ที่เป็นระบบ พอเรามาทำของเรา เราก็เอาระบบ
ใหญ่ๆ ของเขามาย่อย มาปรับใช้ให้เข้ากับเรา
มากขึ้น เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่า งานทุกอย่างที่
เคยทำปลาว่ามันมีประโยชน์ สรุปได้ว่าคนเราควร
จะซาบซึ้งในสิ ่งที ่เกิดขึ ้นนะคะ ซึ ่งในตอนนั้นๆ 
อาจจะดีหรือไม่ดีก็ตาม ถือคติว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้น
ล้วนดีเสมอนะ 
อันนี้งานเลขา แล้วงานแอร์โฮสเตสล่ะ  
 คือดูเผินๆ เหมือนจะไม่มีใช่มั้ย (หัวเราะ) 
แต่ว่าจริงๆ แล้ว งานบนเครื่องเขาจะมีวิธีการเรียน
การสอนที่เป็นระบบเหมือนกัน แล้ววิธีของเขาบาง
วิธีมันมีประโยชน์ต่อการทำร้านนะคะ นี่ปลาเป็น
คนเขียนตำรา Manual ของที่ร้านเองหมดเลยนะ  
หมายถึงคัมภีร์ของร้านไอเบอร์รี่ ?  
 ก็เหมือนตอนเป็นแอร์ฯ เขาจะมีคัมภีร์
ของพวกแอร์โฮสเตส ว่าคุณจะต้องทำเซอร์วิสยังไง 
คุณจะต้องมีการเช็กยังไง รักษาความปลอดภัย  
ยังไง เขาก็จะบัญญัติไว้ ปลาก็เอามาย่อยออกมา
เป็นฉบับมินิของเรา ให้เด็กที ่ร ้านได้รู ้ ว่าเวลา

ลูกค้าเข้ามา คุณจะต้องพูดอะไร ต้อนรับยังไง มี
จำลองเหตุการณ์นู้นนี้ให้เขาเห็น ว่าถ้าเกิดจริง
ต้องรับมือยังไง ซึ่งอะไรอย่างนี้มันมีประโยชน์มาก
เลย อีกอย่างที ่เป็นข้อดีของการเป็นแอร์ฯ คง
เป็นการได้เจอกับคนเยอะๆ ได้เห็นอะไรมากๆ 
บางทีไปต่างประเทศนี่ปลาไม่คิดว่าไปเที่ยวเลย 
แต่คิดว่าไปเห็นมากกว่า การไปเที ่ยวในความ
หมายของปลาคือการได้ไปรู้ไปเห็น 
ตอนนั้นคุณอยู่สายการบินอะไร ? 
 เลาด้าแอร์ค่ะ แต่งตัวเท่ระเบิดเลย ชอบ
ยูนิฟอร์ม (หัวเราะ) 
คนส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จมักจะมี
เหตุการณ์ ใดเหตุการณ์หนึ่งที่ถือเป็นจุด
เปลี่ยนในชีวิต ถ้าถามคุณว่า คิดว่าเหตุการณ์
ไหนคอื Turning Point ของคณุละ่ นกึออกไหม 
 ก็คงเป็นตอนที่เป็นแอร์ฯ น่ะค่ะ ตอนนั้น
กำลังคิดว่าจะไปเรียนต่อ คือการเป็นแอร์ฯ มันพอ
เก็บตังค์ได้เยอะหน่อยน่ะค่ะ เราก็เริ่มคิดว่า อยาก
ทำอะไร จะเรียนต่ออะไรดี ปรากฏว่าช่วงนั้นมัน
เกิดเหตุการณ์ที่เลาด้าเขายกเลิกสัญญาจ้างแอร์ฯ 
ไทยหมดเลย ทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยน ปลาเอง
กำลังคิดว่าจะไปเรียนต่อหรือทำอะไรดี ไปๆ มาๆ 
ก็เหมือนดวงนะ ก็ตกงานค่ะ พอไม่มีงานทำก็เลย
ไปดูที่เรียนที่เมืองนอก ก็เผอิญว่าได้ไปเห็นร้าน
ไอศกรีมแล้วเกิดความรูสึ้กว่า อยากทำว่ะ! น่ันแหละ 
Turning Point  
ง่ายๆ แค่นี้ ? 
 คือเคยมั้ยคะที่มันเห็นอะไรแล้วจู่ๆ มันก็
เกิด Big Idea น่ะ ตอนนั้นปลาเห็นร้านไอศกรีม
แล้วเกิดความรู้สึกว่า เฮ้ย! ยังไม่เคยมีใครทำอะไร

อย่างนี้ในเมืองไทยเลยนี่นา เรารู้สึกว่าเราน่าจะ
ทำได้นะ กลับบ้านมาก็บ้าเลย ซ้ือเคร่ืองป่ันไอศกรีม 
มานั่งปั่น (หัวเราะ) คิดสูตร ลองทำ ส่งให้เพื่อนๆ 
ลองกินกันใหญ่ว่าโอเคมั้ย เพื่อนๆ หาว่าเราบ้า 
เพราะเพื่อนทุกคนที่ออกจากแอร์ฯ ก็กลับไปเป็น
แอร์ฯ กันหมดเลยน่ะ  
ตอนนั้นคิดว่าจะทำเป็นธุรกิจเลย หรือคิดว่า
แค่ให้เป็น Hobby อยากรู้ว่าจินตนาการไป
ไกลถึงไหน 
 คืออารมณ์ประมาณเหมือนเด็กเล่นขาย
ของน่ะค่ะ ตอนนั้นปลาอายุประมาณ 22 - 23 เด็ก
มาก คือเรียนจบเร็วไง พอมาทำปุ๊บ ก็เคยพูดกับ
พ่อแม่กับพี่ชายว่า อยากมีร้านไอติมเล็กๆ แล้วก็มี
รถส่งไอติมนะ เราก็วาดรูปร้านวาดรูปรถไอติมให้
เขาดู บอกว่าเนี่ย มีแค่นี้หนูพอใจแล้ว (หัวเราะ) 
ทำเสร็จแล้วค่อยไปเรียนต่อ คิดแค่นี้เอง ไม่ได้คิด
อะไรใหญ่ให้มันเป็น Empire น่ะ แล้วนับจากนั้น 
วันดีคืนดีก็แบบทำมาจนถึงวันนี้ ก็งงเหมือนกัน 
10 ปีแล้ว  มันเหมือนแค่ดีดนิ้วเปาะเดียวน่ะ ทุก
อย่างมันดำเนินไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีอะไรให้ทำ
เยอะมาก เริ ่มต้นด้วยสเกลธุรกิจที่เล็กมาก แต่
ตอนนี้ปลามีพนักงาน 150 คนแล้ว สิ ่งที ่เราทำ
ไม่ใช่แค่รับมาขายไปแล้ว แต่ทุกอย่างมันเป็น 
production หมดเลย เราก็ต้องมาขยายทั้งสเกล
โรงงาน หน้าร้าน ระบบการจัดการ การขนส่ง 
ระบบการเทรนนิ่ง อะไรที่เราไม่เคยเรียน อย่าง
พวก HR หรือบัญชี ก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่หมดเลย  
ในสายตาคนภายนอก หลายคนคงมองว่า 
คุณประสบความสำเร็จเร็ว และบางคนอาจ  
มองว่าเส้นทางชีวิตคุณเหมือนโรยด้วยกลีบ

กุหลาบด้วยซ้ำ แต่ความจริงแล้วคุณคงตอบ
ได้ว่า สิบปีที่ผ่านมาในการทำธุรกิจมันมีเรื่อง
สาหัสสากรรจ์อยู่บ้างเหมือนกันใช่ไหม 
 สิบปีที่ผ่านมาของไอเบอร์รี่ ถ้าจะแบ่งมัน
คงมีช่วงแรกเริ่มคือช่วงเริ่มต้นธุรกิจ ช่วงกลางคือ
ช่วงที่เริ ่มขยายกิจการ แล้วก็ช่วงปัจจุบัน ถ้าให้
สรุป ความยากมันต่างกัน อย่างช่วงแรกเรื่องยาก
คือทำอย่างไรให้คนรู้จักแบรนด์เรา มันยากมาก
เลยนะคะที่จะทำให้ชื่อไอเบอร์รี่เข้าไปอยู่ในความ
คิดของคน  สิ่งที่ยากต่อมาคือในช่วงขยาย ที่จาก
ร้านเดียวกลายเป็นหลายร้าน การเปลี่ยนรูปแบบ
การจัดการ ทำยังไงให้เราจำชื่อลูกน้องได้ทุกคน 
หรือต้องใช้ระบบยังไงมาจัดการให้ทุกอย่างมันมี
สแตนดาร์ดที่เหมือนกัน บริการ แคชเชียร์ต้องทำ
ยังไง โรงงานเราเคยทำได้เท่านี้ ถ้าจะผลิตให้มาก
ขึ้นแล้วคุณภาพเหมือนเดิม ส่งทันมันต้องทำยังไง 
ส่วนความยากภายนอกก็ ทำยังไงให้ทุกร้านขาย
ได้ ร้านนี้ไม่เวิร์กจะทำยังไงให้กลับมาขายดี คือ
การลงทุนมันมีแค่ Yes กับ No น่ะ   
แล้วทุกวันนี้ล่ะ ความยากคืออะไร 
 รักษาให้มันอยู่ได้นานไปเรื่อยๆ ไม่ใช่เป็น
แค่เทรนด์ เพราะมันมีหลายธุรกิจที่เป็นพวก Retail 
เนี่ย พอมาปุ๊บแล้วก็หล่นไปเลย คือปลาพยายาม
รักษาเสถียรภาพให้ไอเบอร์รี ่อยู ่ได้แบบไม่สวิง 
ดูแลกราฟให้ดี ถ้าขึ้นก็ค่อยๆ ไต่ ถ้าลงก็ให้มันลง
แล้วทำยังไงให้กราฟมันดีดขึ้นไปได้อีก ไม่ใช่หล่น
วูบไปทีเดียว อะไรพวกนี้คือความยาก  
สรุปว่าสิบปีที่ผ่านมาไม่ได้สวยหวานไปเสียทุก
เรื่อง 
 ไม่ค่ะ มันก็มีหลายเรื่องเหมือนกันที่ปลา

ตัดสินใจผิด เช่นการไปลงโลเกชั่นบางที่ที่มันไม่ใช่ 
เพราะว่าการทำธุรกิจบางทีมันไม่ได้บอกหรอกนะ
ว่า คุณฉลาด คุณเรียนเก่ง แล้วคุณจะต้องประสบ
ความสำเร็จในชีวิต เพื่อนปลาบางคนที่เรียนโคตร
เก่ง ก็ยังไปไม่ถึงไหน บางคนเรียนห่วยเลย แต่
ตอนนี ้นี ่ร ุ ่งมากๆ ปลาว่าคนที ่จะทำอะไรแล้ว
ประสบความสำเร็จเนี่ย คือคนที่มีความรู้ระดับ
หนึ่งแล้วนำความรู้นั้นมา apply ใช้กับวิชาชีพเรา
ได้ดี อีกอย่างคือต้องเป็นคนที่มีเซนส์ในการเลือก 
ปลาว่าการศึกษาน่ะมันเป็นอาวุธ วิชาความรู้มัน
เป็นเหมือนเครื่องไม้เครื่องมือของเรา เหมือนเวลา
เราเดินเข้าไปในป่าแล้วมีอาวุธ มีมีด มีขวาน มี
เชือกโน่นนี่ พอไปเจอเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้
แล้วเราจะใช้เครื่องมืออะไรดี มันก็ต้องมีไหวพริบ
ดีน่ะ ปลาชอบเปรียบว่าการทำธุรกิจมันเหมือนกับ
การเปิดประตสูองบาน บานหน่ึงข้ึนสวรรค์ อีกบาน 
ลงนรก เพราะบางทีมันมีให้เลือกอยู่แค่นี้จริงๆ ซึ่ง
ประสบการณ์ที่ผ่านมา มันทำให้เรารอบคอบมาก
ขึ้น เมื่อก่อนเราอาจจะหวือหวามากกว่านี้ คิดเร็ว
ทำเร็ว แต่ตอนนี้จะมีสติแล้วก็คุมเกมอยู่มากขึ้น 
เรียกว่านิ่งขึ้นก็ได้ค่ะ   
ในฐานะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ซึ่ง
เราถือว่าคุณเป็นนักบุกเบิกคนหนึ่ง คุณคิดว่า
อะไรบ้างเป็นคุณสมบัติที่คนที่จะเป็น Pioneer 
ควรมี  
 ปลาคิดว่าคือการมองที่แตกต่าง การมอง
ที่ไม่เหมือนคนอื่นมอง vision เป็นเรื่องสำคัญ มัน
เหมือนกับคุณมีแว่นวิเศษที่สวมไปแล้วคุณมอง
เห็นอะไรมากกว่าที่คนทั่วไปเห็น ส่วนการเป็นผู้
เริ่มต้นอะไรก็ตาม ต้องมีความกล้า ซึ่งความกล้า

นั้นก็ต้องประกอบด้วยความรู้ในข้อมูลความเป็น
จริงด้วย สำคัญคือต้องฝันอย่างมีเหตุผล บางคน
ฝันอยากทำนู่นทำนี่ แต่ไม่มีความรู้ในสิ่งที่จะทำ
เลย มันก็ไม่ได้ โลกความจริงเป็นสิ่งที่สำคัญ คุณ
ต้องรู้ว่าตลาดเขาต้องการอะไร สมมติว่าเราอยาก
ทำไอศกรีมรสแปลกๆ ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน 
ทำมันไปเลยรสแกงกะหร่ี มันก็อาจจะแปลกจริงนะ 
แต่สุดท้ายคนเขาไม่กินน่ะ แปลกกับประหลาดมัน
ใกล้กันมากนะคะ ต้องแยกให้ออก เรื่องพวกนี้มัน
เหมือนเซนส์น่ะ  
 สรุป ปลาว่าคนเป็นไพโอเนียร์ต้อง หนึ่ง-
มองแตกต่าง สอง-มองการณ์ไกล  
ซึ่งดูเหมือนว่าคุณจะมีครบทั้งสองอย่าง  
 (หัวเราะ) คือตอนเริ่มไอเบอร์รี่ใหม่ๆ ปลา
ได้วิธีการทำไอศกรีมมาแล้ว ปลาก็มาคิดต่อว่า 
ทำยังไงให้ไอศกรีมของเรามันแตกต่างจากคนอื่น 
มองไปมองมาก็เห็นผลไม้ไทยเรานี่แหละ ไม่ค่อยมี
ใครเอามาทำไอศกรีม ก็เลยเอามะยม เอากระท้อน 
มาทำให้มันเป็น Innovation ใหม่ๆ ต่อไปปลาอาจ
จะทำไอศกรีมมะยมให้อยู่ในแพ็กเกจรูปมะยม คือ
มันต้องคิดต่อไปเรื่อยๆ น่ะค่ะ บางทีการ success 
มันไม่ใช่แค่ก๊อบปี้ๆๆ มา เพราะที่สุดแล้วมันก็ยัง
เหมือนกับคนอื่นๆ อยู่ดี แต่ถ้าเริ่มจากก๊อบปี้แล้ว
คุณเอามาพัฒนาต่อจนเป็นของคุณไปเลย อย่างนี้
เรียกนวัตกรรม เหมือนประเทศญี่ปุ่นที่ศึกษาวิธี
ปลูกข้าว หุงข้าวของคนไทย แล้วเอาไปปรับปรุง
พันธุ์ข้าวและวิธีการให้ดีขึ้น ทำไปทำมาอร่อยกว่า
ของเราไปแล้ว 
เริ่มต้นจากร้านเล็กๆ ร้านเดียวที่ซอยสุขุมวิท 
24 ช่วงแรกมันมีสัญญาณอะไรสักอย่างไหม 



ที่ทำให้คุณมั่นใจว่า ไอศกรีมแบบไอเบอร์รี่
ต้องไปได้ดีแน่ๆ  
 Sign ที่ดีของปลาคือ ลูกค้าที่มาทาน ไม่
ได้เป็นลูกค้าที่มามากมาย แต่สมมติในจำนวน
ยี่สิบคน เขามาแล้วครั้งหนึ่งจะกลับมากินหมด
ทุกคนเลย ก็เลยรูสึ้กว่า เห็นม้ัย ติดใจล่ะสิ (หัวเราะ) 
คือก่อนจะเปิดร้านก็มีความเชื่อมั่นอยู่แล้วน่ะค่ะ 
ว่าไอติมฉันอร่อยแน่ ทุกคนต้องชอบแน่ๆ เลย  
ซึ่งนี่ก็เป็นคุณสมบัติที่ดีอีกอย่างหนึ่งของคน
ที่จะเป็นเจ้าของกิจการ คือมั่นใจมากในสิ่งที่
เราทำ 
 ใช่ๆ ก็มั่นใจมากว่ามันอร่อย อีกอย่างที่
สำคัญของคนทำอะไรเกี่ยวกับของกิน ก็คือ ต้อง
มีลิ้นที่ดีด้วย คือปลาเชื่อว่าปลาเป็นคนที่มีลิ้น
เป็นกลาง ชิมอะไรแล้วอร่อยแปลว่าเหมาะกับ
คนทั่วไป ซึ่งบางคนนี่ไม่สามารถนะคะ กินอะไร
มาแล้วชอบ ให้คนหลายๆ คนกินอาจจะบอกว่า 
ไม่เห็นอร่อยเลย    
วันที่มีร้านเล็กๆ ร้านเดียว ถามจริง คุณเคย
จินตนาการไหมว่า วันหนึ่งไอเบอร์รี่จะกลาย
เป็นอาณาจักรย่อมๆ  
 ไม่คิดเลยค่ะ (ตอบทันที) สิ ่งสำคัญที่
ทำให้เรามาได้ถึงทุกวันน้ี หน่ึง-น่าจะเป็นท่ี Product 
ส่วนสองคือเร ื ่องของ connection ซึ ่งคำว่า 
connection มันไม่ได้แปลว่า ไฮโซหรือรวย แต่
มันเป็นเรื ่องของการสั่งสมบารมีและความน่า
เชื่อถือ อย่างถ้าไปเปิดร้านในโครงการ แล้วคุณ
ทำให้ Landlord เขาเชื่อมั่นว่า ถ้าไอเบอร์รี่มาอยู่
ตรงนี้นะ รับรองคุณเกิดเลย นั่นแหละสิ่งสำคัญ 
มันทำให้เกิดอำนาจการต่อรอง บางคนไม่เข้าใจ
ว่าทำไมไอเบอร์รี่ลงทุนทำร้านสวยงามขนาดนั้น 
แต่ปลามีความเชื่อว่ามันเป็นสิ่งสำคัญ เพราะสิ่ง
ที ่เราทำเราไม่ได้ขายแค่ไอศกรีม แต่เราขาย
บรรยากาศ ขายรสนิยม ความเชื่อแบบนี้ปลาคิด
ว่าทำให้เราอยู่ในตำแหน่งนี้ได้ ซึ่งไม่น้อยหน้าไป
จากแบรนด์ระดับโลก  
ความเปน็เซเลบ็นีช่ว่ยในเรือ่งการทำธรุกจิไหม 
 ปลาว่ามันก็มีส่วนอยูบ้่าง การเป็นเซเล็บ 
ทำให้คนรูจั้กเรามากข้ึน พอคนรูจั้กเราแล้ว เวลา 
ไปคุยธุรกิจอะไร เห็นหน้าเราเขาก็ Welcome 
เพราะเขารู้ว่าเราทำอะไรมา มันง่ายขึ้นจริงๆ ค่ะ 
แล้วความเป็นผู้หญิง แถมยังสวยด้วยล่ะ 
มันช่วยอะไรบ้างรึเปล่า 
 คือเป็นเรื่องบังเอิญว่าสิ่งที่ปลาทำ มัน
เข้ากับผู้หญิงพอดี เหมือนกับว่าแบรนด์ไอเบอร์รี่
นี่ก็เหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นสไตล์
หรือรสชาติ มันก็เลยเหมือนกับว่าเราทำสิ่งที่มัน
เป็นเรามากๆ เรียกว่าแบรนด์เรากับตัวเรามัน
ค่อนข้างจะกลมกลืนกัน ส่วนความเป็นผู้หญิง
หลายๆ อย่างน่ีเหมาะกับการเป็นนักบุกเบิกนะคะ 
เพราะผู้หญิงจะมีความอดทนสูงมาก แล้วบางที 
การไปติดต่องานมันง่ายกว่าผู้ชายด้วยซ้ำ ไม่ได้
หมายความว่าต้องไปอ่อยๆ อะไรอย่างนั้นนะ 
แต่หมายถึงการเข้าหา การพูดจาเจรจา บางที
มันง่ายกว่าผู้ชาย ไม่งั้นเซลส์คงไม่เป็นผู้หญิงกัน
เยอะแยะ   
คุณคิดว่าตัวเองมีจุดอ่อนไหม 
 ก็คงมีมั้งคะ น่าจะหลายอย่างเหมือน
กันนะ กินเก่งค่ะ กินตลอดเวลา กินทุกอย่างที่
ขวางหน้า (หัวเราะ) จริงๆ แล้วคือเป็นคนไม่ค่อย
เป็นระเบียบนะคะ คิดแต่อะไรใหญ่ๆ พอเรื่อง
เล็กๆ เลยลืมคิดไป อีกอย่างคือเป็นคนคิดเร็ว 
ตัดสินใจเร็วเกินไป อันนี้ลูกน้องชอบบ่นอยู่เสมอ 
ว่าทำงานตามไม่ทัน แต่ยังไงก็ไม่เคยคิดจะลด
ความเร็วลงเลย (หัวเราะ) ยึดหลักว่าอันนี้คือ
สไตล์การทำงานของพี่ ฉะนั้นทำงานกับพี่ก็ต้อง 
Speed ให้ทัน 
เป็นคนใจร้อนหรือใจเย็น  
 คนละคาแร็กเตอร์นะ ถ้าอยู่ที่บ้านนี่จะ
ใจร้อน แต่พอทำงานแล้วจะใจเย็น  
ความมีพี่น้องผู้ชายเยอะแล้วก็เป็นลูกคนเล็ก

นี่มันสะท้อนอะไรออกมาบ้างไหม คุณสปอยล์ 
รึเปล่า 
 ตัวปลาเองไม่รู ้สึกว่าเป็นอย่างนั้นนะ 
แต่พ่อแม่บอกว่าเป็น (หัวเราะ) ปลาเป็นคนที่มี
ความสนใจอะไรหลายอย่าง อยากทำนู่นทำนี่ 
พ่อแม่ก็ค่อนข้างปล่อยให้ทำ แต่อยู่ที่บ้านยังไง
เขาก็คงเห็นว่าเราเป็นเด็กอยู่ พูดถึงว่าเหมือน
ผู้ชายรึเปล่า ปลาก็ว่านิสัยลึกๆ ปลาค่อนข้างจะ
แมนๆ ตัดสินใจเร็ว แล้วไม่ค่อยลงดีเทล แบบ
จบแล้วจบเลย ไม่ค่อยคิดมาก บางทีอารมณ์ 
ผู้หญิงๆ มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งน่ะ แต่ปลาไม่ใช่
แบบนั้น เลยจะคุยกับพวกเพื่อนผู้ชายได้เข้าใจ
กันมากกว่า  
อยากรู้ว่าคุณวางแผนธุรกิจให้ ไอเบอร์รี่ใน
ช่วง 5 ปี 10 ปีต่อจากนี้อย่างไร ดูจากร้าน 
ùกับข้าวûกับปลาû แล้ว เหมือนคุณจะแตกไลน์
ไปสู่ธุรกิจร้านอาหาร 
 จริงๆ แล้ว ส่วนมากการทำงานของ
ปลานี ่ไม่ค ่อยได้วางแผนเท่าไหร่ บางทีมัน
เหมือน Flow with a flow มากกว่า หลักๆ คือ 
เราจะทำในสิ่งที่เราชอบและถนัดจริงๆ ถ้าไม่ใช่
สิ ่งที ่เราชอบเราก็จะไม่ทำ เหมือนที ่เปิดร้าน
อาหารก็เพราะมันเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้ว เมื่อ
ก่อนไอเบอร์ร ี ่ก ็เคยเปิดร้านอาหารที ่สยาม-
สแควร์บนชั้นสองของร้าน แต่ด้วยโลเกชั่นที่ไม่
เอ ื ้อก ันก ็เลยปิดไป พอดีมาเห ็นโลเกช ั ่นท ี ่
ทองหล่อเลยอยากทำอะไรที่มันแตกต่าง ก็เลย
ทำร้านอาหารคู่กับร้านไอศกรีม   
ไม่ใช่ว่าเป็นธุรกิจที่สร้างไว้รองรับเผื่อวัน
หนึ่งข้างหน้าไอศกรีมตก ? 
 ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นค่ะ แต่เชื่อว่ามัน
เป็นอะไรที่ Synergy ที่ดีที่สามารถเปิดคู่กันได้ 
มันเสริมส่งกัน แทนที่คุณจะจบแค่ที่ของหวาน
กับเรา จ่ายแค่สี่สิบเก้าบาท คุณก็อาจจะจ่ายเรา
สามร้อย ซ่ึงท่ีผ่านมาก็ค่อนข้างโอเค ด้วยแบรนด์
ของไอเบอร์รี ่ที ่คนรู ้สึกว่าค่อนข้างน่าเชื ่อถือ 
อยู่แล้ว ด้วยความที่เราประสบความสำเร็จใน
เรื่องรสชาติของไอศกรีมอยู่แล้ว แล้วก็ตัวปลา
เองที่ทำรายการอาหารเอง คิดเมนูเอง คือทำมา
ขนาดนี้แล้ว มันเสียหน้าไม่ได้ไง (หัวเราะ) ก็เลย
สู้ตาย จัดหนักเลย ชิมทุกวัน ทำอาหารทุกวันจน
น้ำหนักขึ้นหลายกิโล เพราะต้องชิมทุกวัน ลง
รายละเอียดด้วยตัวเองหมด จานน้ีต้องรสอย่างน้ี 
จานนั้นต้องรสอย่างนี้ คืออยากทำอาหารที่เรา
อยากกินเองน่ะ แล้วก็อยากให้ลูกค้าได้ก ิน
อาหารแบบนี้ คือที ่ทองหล่อร้านอาหารเยอะ
มากน่ะ ก่อนเปิดเราก็คิดว่า เราจะแข่งความเท่ 
หรูหรา เกãไกãกับเขาก็ขี้เกียจแข่งแล้วน่ะ เลยขอ
เป็นแบบบ้านๆ ดีกว่า ขายอาหารท่ีรสชาติเข้มข้น
เหมือนทำกินเองที่บ้าน แต่มีความเกãไกãแทรก 
อยู่ เลยไปล่าสูตร ขอสูตรชาวบ้านเขามาเต็มไป
หมดเลย มันก็คือ apply น่ันแหละ ข้อดีของปลาคือ 
เป็นคนถนัดที่จะ apply แล้วการทำ presentation 
หยิบจับอันนั้นมารวมกับอันนี้ให้ออกมาดูดีก็
สำคัญ  
อยากรู้ ว่ าคุณวางเปÑาหมายสูงสุดของ 
ไอเบอร์รี่ไว้อย่างไร 
 แบรนด์ไทยสู่แบรนด์โลก (หัวเราะ) พูด
เล่นค่ะ ไม่ได้หวังว่าจะให้มันถึงขนาดนั้น  
แต่ก็เคยได้ยินมาว่า มีบริษัทต่างประเทศเคย 
Offer เงินมหาศาลเพื่อจะซื้อแบรนด์คุณนี่  
 จริงๆ คือมีคนติดต่อมาทุกวันเลย ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ แต่การที่เราจะไปร่วม
หรือทำแฟรนไชส์กับใครนี่ มันเหมือนกับเราไป
แต่งงานกับเขาเลยนะ ถ้าเลือกผิดก็ดิ่งเลย หรือ
เหมือนเอาลูกเราไปให้เขาเลี้ยง ถ้าเขาไม่ดูแล 
ไม่ใส่ใจก็เสียชื่อน่ะ มันอาจจะทำให้แบรนด์แย่
ไปเลย เพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกหน่อย 
ที่ว่าเลือกนี่คือดูอะไรบ้าง 
 ก็ดวู่าเขามืออาชีพม้ัย รวยเกินไปก็ไม่ดีนะ 
เพราะเขาจะทำอะไรเหมือนกับทำเล่นๆ ทำแล้ว

เจ๊งก็เจ๊งไป ไม่เดือดร้อน สำหรับปลาจะไม่เลือก
คนที ่รวยมาก แต่จะเลือกคนที ่ทำงานด้วยใจ 
ต้องมีความรักที่จะทำแล้วก็เข้าใจในความเป็น
เรา แต่ที่สุดแล้วปลาก็ไม่อยากให้แบรนด์ไทยไป
อยู่ในมือต่างชาตินะคะ ยังอยากให้เป็นแบรนด์
ของครอบครัว อยากให้มันเป็นของเราอยู ่ ไม่ใช่ไป
เดินๆ อยู่ในอิตาลี เห็นร้านไอเบอร์รี่แล้วรู้สึกว่า 
เฮ้ย! เมื่อก่อนมันเป็นของเรานี่หว่า ไม่อยากรู้สึก
อย่างนั้น   
แต่คุณจะมีเงินในกระเปÜา 500 ล้านบาทนะ  
 ก็ไม่เป็นไร (หัวเราะ) คือว่าเงินสำหรับ
ปลา เท่ากับความสะดวกสบายนะคะ แต่ไม่
แน่ใจว่าจะเท่ากับความสุขรึเปล่านะ แต่ถ้าให้ก็
เอานะไม่ปฏิเสธค่ะ 
ตอนนี้คุณมีไอเบอร์รี่กี่สาขาแล้ว 
 15 - 16 สาขาค่ะ ส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ 
ส่วนต่างจังหวัดมีที่พัทยา ภูเก็ต แล้วก็เชียงใหม่
เคยΩíนไว้ ไหมว่าในชีวิตนี้น่าจะมีไอเบอร์รี่สักกี่
สาขา 
 ปลาเป็นคนมักน้อยค่ะ สัก 30 - 40 ก็
พอแล้ว ปริมาณไม่ใช่คำตอบค่ะ สมมติถ้าเห็น
ไอเบอร์รี ่เป็นคิออสเล็กๆ เต็มไปหมดแต่ไม่มี
คุณภาพ เราก็ไม่ภูมิใจเท่าเรามีไอเบอร์รี่อยู่สัก 
30 ที่แล้วดีหมดเลย ปลาอยากให้เป็นอย่างนั้น
มากกว่า 
แล้วเรื่องโกอินเตอร์ล่ะ มีคิดๆ ไว้ ไหม  
 คิดอยู่ค่ะ น่าจะไม่นาน ตอนนี้ปลาเริ่ม
ไปดูตลาด แล้วเริ่มมีคนติดต่อ เริ่มลองเทสต์กัน
แล้ว คิดว่าภายในเวลาไม่นานนี้ค่ะ  
สำหรับคุณ คุณคิดว่า ธุรกิจของคุณมันอยู่
ตัวหรือยัง มันมีวันตกไหม 
 ปลาว่าธุรกิจทุกอย่างมีวันตกหมด แต่
ถ้าถามเรื ่องความอยู ่ตัว ปลาว่าทุกวันนี ้ปลา
เหนื่อยน้อยลง เนื่องจากคิดว่าตัวเองเป็นคนมี
บริวารดีนะ มีทีมงานที่ดี มีคนช่วยเราแบ่งเบา

เยอะ เราทำงานกันแบบแฟมิลี่ ทุกคนมีความสุข
ด้วยด้วย ทุกวันนี้ปลาทำน้อยลงจากเดิมเยอะ
แล้ว บางทีก็แค่คิดคอนเซปต์คร่าวๆ แล้วก็ให้เขา
เอาไปทำต่อ จากที่ต้องทำจากหนึ่งไล่ไปถึงสิบ ก็
เหลือทำแค่หน่ึงแล้วให้เขาไปไล่ทำต่อ ปลาก็เบาลง   
เศรษฐกิจที่กำลังตก มีผลกระทบต่อยอดขาย
ไอศกรีมของคุณรึเปล่า 
 ไม่มากค่ะ ไอศกรีมอาจไม่ได้เป็นปัจจัย
หลักเหมือนข้าว แต่มันก็เป็นความสุขเล็กๆ 
น้อยๆ ที ่คุ ้มค่า ไม่ได้แพงเกินไปที ่คนจะเสีย
สตางค์สัก 40 - 50 บาทเพื่อกินไอศกรีมอร่อยๆ 
สักลูก มันก็หวานๆ เย็นๆ ดีนะ (ยิ้ม) ธุรกิจของ
ปลาสเกลมันไม่ได้ใหญ่มาก เหมือนทำไอศกรีม
วอลล์ที่ต้องโอ้โห! ขายให้ได้โวลุ่มมหาศาลน่ะ 
เราเป็นอีกสเกลหนึ่ง แล้วของปลาก็ค่อนข้าง
เฉพาะกลุ่มพอสมควร เลยไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่  
จำได้ว่าตอนที่ไอเบอร์รี่ขึ้นราคา คนก็บ่นกัน
เยอะเหมือนกัน 
 ใช่ค่ะ ข้ึน 5 บาทน่ีบ่นกันกระจาย (หัวเราะ) 
คือปลาอยากบอกว่าเป็นอะไรที่อัดอั้นมากเลย 
ขอระบายหน่อย (ยิ้ม) คือคนไทยส่วนใหญ่จะชิน
ว่าไอศกรีมไม่ใช่ของแพง เราเคยกินแท่งละ 3 
บาท 5 บาท แต่อยากจะบอกว่า วิธีผลิตมันต่าง
กันนะคะ เชื่อไหมว่าที่อิตาลี คาปูชิโน่แก้วนึงกับ
ไอศกรีมถ้วยนึง คาปูชิโน่ถูกกว่า คือเพื่อนอิตาลี
มาเมืองไทยแล้วขำน่ะ ว่ายูขายไอติมราคาเท่านี้ 
แล้วขายกาแฟราคาเท่านี้เหรอ เขางง แต่เมือง
ไทยคนจะนึกว่ากาแฟต้องแพงกว่าไอติม เขาไม่รู้
ว่าไอศกรีมหนึ่งลูกประกอบด้วยส่วนผสมแพงๆ 
มากมาย ไม่ว่าครีม ถ้าจะให้อร่อยจริงๆ มันจะ
ไม่มีการอัดแก๊ส จะเป็นเนื้อหนังทั้งนั้น ทั้งครีม 
ทั้งนม หรือถ้าจะเปรียบเทียบไอเบอร์รี ่กับร้าน 
ไอศกรีมอิตาเลียนเล็กๆ ที ่เสียเค่าเช่าไม่แพง 
มาก เชื่อมั้ยว่าเขาขายแพงกว่าไอเบอร์รี่ แต่เรา
ต้องแบกค่าเช่าเดือนนึงเป็นแสนๆ ซึ ่งเราก็



พยายามที่จะไม่ขายแพงอยู่แล้ว เพราะรู้ว่าเรื่อง
ขึ ้นราคาเป็นเรื ่อง Sensitive บางทีเราก็ต้อง
ประคองไว้ แต่ถ้าไม่ไหวจริงๆ ก็ต้องขึ้น อันนี้
เป็นส่ิงท่ีอยากจะบอกว่า ขอความเห็นใจหน่อยค่ะ 
แต่เดี Îยวนี ้ก็ดีขึ ้นนะคะ คนเริ ่มเข้าใจมากขึ ้น
เพราะเปิดรับอะไรมากขึ้น    
อะไรคือสิ่งที่คุณภาคภูมิใจมากที่สุดในการ
สร้างแบรนด์ไอเบอร์รี่ขึ้นมา 
 คือการทำให้ฝรั ่งต่างชาติ ที ่เขาเป็น 
Origin ของไอศกรีมต้องมากินไอศกรีมไทย แล้ว
ชมว่าเยี่ยม อันนี้คือความภูมิใจ หรือบางทีเห็น

คนไทยพาแขกต่างชาติมากินท่ีร้าน แล้ว Proudly 
Present บอกว่า ชิมซะ นี่แหละไอติมฝีมือคน
ไทย เรารู้สึกว่า เริดเลย (หัวเราะ)   
ถ้าจะบอกว่า ไอเบอร์รี่คือคุณ และคุณก็คือ
ไอเบอร์รี่ อยากรู้ว่าคุณคิดว่าไอเบอร์รี่กับ 
อัจ©รา บุรารักษ์ มีอะไรบ้างที่เหมือนกัน 
 (นิ่งนึกชั่วครู่) ความเป็นผู้หญิงที่รู้จักตัว
เองดีมั้งคะ ไม่หวานจนเลี่ยน  รู้จักใช้ของ แต่ไม่
ได้ติดอยู่ที่ว่าของแพงเท่านั้นคือของดี  ไม่ติดหรู
ไฮโซ รู้จักเลือก แต่ก็ดูแล้วอืม...ก็ดูดี มีรสนิยม  
รู้จักผสมผสาน อย่างถ้ามาร้านปลา จะเห็นว่า
ของตกแต่งที่เห็นๆ อยู่ เราประดิษ∞์ขึ้นเอง อย่าง

โคมไฟก็ไม่ต้องใช้ของดีไซน์ระดับโลก แต่ใช้โคม
ไฟที่ศิลปินทำด้วยเศษวัสดุ แต่ออกมาดูดี มันก็
เป็นการ Add Value อย่างหนึ่ง  
แล้วถ้าถามว่า ผู้หญิงคนนี้น่าจะมีแøน
ลักษณะไหนล่ะ 
 อันน้ีไม่ค่อยเก่ียวกันเท่าไหร่นะ (หัวเราะ) 
เอาจริงๆ ก็ไม่ได้คิดไว้หรอกค่ะว่าจะต้องมีแฟน
แบบไหน ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องหล่อ รวย ไฮโซ 
จริงๆ ปลาว่าอยู่กับคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจ 
รสนิยมเข้ากันได้ คุยกันรู้เรื่องนั่นแหละ ดีที่สุด   
การมีแøนเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากๆ 

มันดีหรือไม่ด ี
 คือถ้าถามจริงๆ มันก็มีอะไรที่สูญเสีย
หลายอย่างเหมือนกัน เช่นความเป็นส่วนตัว
อะไรอย ่างน ี ้ แล ้วปลาก ็ไม ่ได ้มาจากสาย
เดียวกัน คือไม่ได้อยู ่ในวงการบันเทิงมาก่อน 
บางทีมันเลยไม่ค่อยชินที่จะเห็นข่าวตัวเองเดิน
อยู่ดีๆ แล้วมีคนมาถ่ายรูป คือตัวปลาเองไม่ได้ 
Born to be มาเป็นดาราไง ก็เข้าใจแหละ แต่ถ้า
เลือกได้ก็พยายามที่จะไม่ออกไปไหนมาไหน
ด้วย ไม่ใช่ว่าหลบหรอกนะคะ เราไม่ต้องถึง
ขนาดนั้น แต่ปลาก็มีจุดยืนอยู่ว่า เราไม่ใช่ดารา 
เราเป็นนักธุรกิจ ไม่อยากให้คนรู้สึกว่า เซเล็บคน

นี้กำลังจะเป็นดารา ไม่อยากเป็นอย่างนั้น ยังมุ่ง
มั่นอยู่ว่าเราเป็นแค่แม่ค้าขายไอติม Status ของ
เราคือเป็นนักธุรกิจ ก็พยายามวางตัวให้นิ่งๆ  
แต่ก็ดูเหมือนว่า ผ่านไปสองสามปี คุณจะ
รับมือกับสถานการณ์ได้ดีขึ้นนะ   
 ใช่ๆ เมื่อก่อนจะไม่ชินเลย จะงงๆ แต่
ตอนหลังก็ไม่ใช่ว่าทุกคนไม่ดีไง มันเป็นธรรม-
ชาติที่แฟนเราเป็นที่สนใจ ตอนนี้เลยชินแล้ว ยิ้ม
อย่างเดียวเลย เวลามีคนมาขอถ่ายรูปก็ ถ่ายให้
มั้ยคะ อะไรอย่างนี้ (หัวเราะ)   
ถ้าให้นึกย้อนถึงความสุขความทรงจำที่คุณมี

ต่อไอเบอร์รี่ ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา คุณมัก
นึกถึงเรื่องอะไรบ่อยครั้งที่สุด 
 ปลาจำได้เลยว่า ตอนช่วงท่ีเปิดร้านขาย 
ใหม่ๆ ช่วงหกเดือนแรกน่ะ ขายดีมาก คือช็อกน่ะ 
มีคนต่อคิดยาวเพื่อรอกินไอศกรีมของเรา กลับ
บ้านหอบเงินใส่ถุงมา ตอนนั้นเด็กๆ โทร.คุยกับ
แฟน มือนึงน่ังนับเงินยอดขาย อีกมือถือโทรศัพท์ 
เอาคอหนีบไว้คุยกับแฟนอยู่บนเตียง ก็เล่าให้
เขาฟังใหญ่เลยว่า วันนี้ขายได้ตั้งหลายหมื่นแน่ะ 
คือนั่งนับเงิน นั่งนับเหรียญอยู่บนเตียงทุกคืน 
เห่อไง ไม่เคยขายของได้เงินเยอะอย่างนี้มาก่อน 
(หัวเราะ) เลยรู้สึกว่ามันเป็นภาพที่ตลกดีนะ  

Golden Goal ในชีวิตของคุณคืออะไร 
 อยากแก่ตัวไปเป็นผู ้ใหญ่ที ่รู ้สึกว่าได้
เต็มที่กับชีวิต ไม่อยากเป็นคนที่มีเงินเยอะแยะ
แต่ไม่มีความสุขหรือรู้สึกโดดเดี่ยวน่ะ คือปลาว่า
เงินมันก็อำนวยความสะดวกสบายให้กับชีวิตเรา 
แต่มันไม่ได้จะบันดาลความสุขให้ทุกอย่าง ปลา
อยากเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถได้ใช้ชีวิตน่ะ มีเวลา
ไปเดินทาง มีเวลาไปดูโน่นดูนี่ ไม่ได้อยากมีร้าน
ไอเบอร์รี่ 100 สาขาแล้วต้องนั่งปักหลักอยู่กับที่
ทำงานทุกวัน ที่ผ่านมามันก็มีบางช่วงเหมือนกัน
ที่เคยถามตัวเองว่า นี่เราทำอะไรอยู่ บางช่วงมัน
เครียดกับธุรกิจเกินไป ปลาเลยรู้สึกว่า ไม่เห็น
ต้องเครียดไปเสียทุกเรื่องเลย ขำๆ บ้างก็ได้ ถ้า
มันจะเจ๊งก็เจ๊ง จะติดลบก็ติดไปสิ เดี Îยวเราก็
ทำให้มันบวกได้ เมื่อก่อนปลาจะเหมือนเป็นเด็ก
สมบูรณ์แบบน่ะ คือแทบจะไม่เคยผิดหวังใน
ชีวิต แต่พอผิดหวังบางทีเราเลยรับมันไม่ได้ 
เพราะฉะนั้นสิบปีที่ผ่านมา สิ่งที่ปลาคิดว่าปลา
ได้เรียนรู้มากที่สุด ไม่ใช่เรื่องการทำธุรกิจหรือ
เรื่องอะไรเลย แต่คือการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางกับ
ชีวิตเสียบ้าง 
ถามสนุกๆ ก็แล้วกัน อยากรู้ว่าคุณชอบกิน
ไอศกรีมของตัวเองรสอะไรที่สุด 
 เป็นช่วงๆ ค่ะ แล้วแต่ว่าอยากจะโปรโมต 
อะไร (หัวเราะ) 
ถา้อยา่งนัน้ถามใหม ่ เอาเปน็วา่ถา้มคีนไมเ่คย
กนิไอศกรมีไอเบอรร์ีเ่ลยสกัครัง้ เดนิเขา้มาใน
ร้าน คุณจะ Recommend รสไหน 
 พูดจริงๆ ปลาคงดูโหงวเฮ้งก่อน ว่าคนนี้
น่าจะชอบรสอะไร ขึ้นอยู่กับบุคลิก 
ถ้าคนนั้นจมูกโตล่ะ 
 อãอ...รายนั้นรสอะไรก็ชอบทั้งนั้นแหละ 
(หัวเราะ} 

 ว่าที่ร้อยตรี พงศ์พันธ์  สุนทรชัย ประธาน

คณะกรรมาธิการการคมนาคมสภาผู้แทนราษÆร 

นายเจือ ราชสีห์ และนายปรพล อดิเรกสาร รอง

ประธานคณะกรรมาธิการ และคณะ เดินทางมา

ศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนิน

โครงการรถไฟฟÑา ในความรับผิดชอบของการรถไฟ

ฟÑาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  โดยมี

นายเยี่ยมชาย ฉัตรแก้ว รองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และ

แผน) รักษาการผู้ว่าการ รฟม. และผู้บริหาร รฟม. 

ให้การต้อนรับ  ทั ้งนี ้เมื ่อวันที ่ 13 พƒศจิกายน 

2551   

 ในการเดินทางมาศึกษาดูงานในครั ้งนี ้ 

คณะกรรมาธิการฯได้ให้ความสนใจในการขยาย

โครงข่ายรถไฟฟÑาให้มากขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา

การจราจรของกรุงเทพมหานครอย่างจริงจัง การ

จ ัดหาแหล่งท ุนในการออกแบบและก่อสร ้าง

โครงการ การส่งเสริมเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การลงทุนระบบรถไฟฟÑา การเชื่อมโยงระบบขนส่ง

สาธารณะอื่นๆเข้ากับระบบรถไฟฟÑา ซึ่งรวมถึงการ

ดำเนินการเวนคืน และ/หรือการประกวดราคาใน

การออกแบบและก่อสร้างโครงการควรเป็นไปด้วย

ความรอบคอบ สามารถชี ้แจงได้ และควรเร ่ง

ประชาสัมพันธ์เพื่อให้มีผู้มาใช้บริการระบบรถไฟ

ฟÑาให้มากขึ้น อนึ่งในโอกาสเดียวกันนี้ รฟม. ได้มี

การสาธิตอุปกรณ์การรักษาความปลอดภัยและ

กู้ภัยสำหรับโครงการรถไฟฟÑามหานคร สายเฉลิม

รัชมงคล พร้อมนำเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการเดินรถ

ไฟฟÑาของบริษัทรถไฟฟÑากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

อีกด้วย 

 

 

คณะกรรมาธิการการคมนาคมสภาผูแทนราษฎร  
เยี่ยมชมโครงการ รฟม. 



ทำไมโลกถึงต้องมี “สตรีทโชว์”
	 เพราะการแสดงคือศิลปะแขนงหนึ่ง	ซึ่งถือได้ว่าเป็นดรรชนีบอกความ
เจริญทางวัฒนธรรม	ไหนเลยมหานครเมืองใหญ่ที่ได้รับการกล่าวขานว่ามี
ความเจริญในมุมต่างๆ	ทั่วโลก	จึงล้วนแล้วแต่มีเทศกาลการแสดงกลาง
แจ้ง	หรือ	“สตรีทโชว์”	กันเป็นประจำสม่ำเสมอโดยมิได้นัดหมายกัน	ไม่ว่า
จะเป็น	เทศกาล	Street	Show	in	Edinburgh	เมืองเอดินเบอระ	ของอังกฤษ	
เทศกาล	World	Buskers	ที่เมืองไครซท์เชิร์ช	นิวซีแลนด์	 เทศกาล	Halifax	
International	 Buskers	ที่แคนาดา	หรือจะเป็นงาน	Street	 Performance	
World	Championship	ที่เมืองดับลิน	ไอร์แลนด์	หรือใกล้บ้านเราเข้ามาอีก
หน่อย	อย่างที่ญี่ปุ่นก็มี	Daidogei	World	Cup	ที่เมืองชิซึโอกะ	ในขณะที่
กรุงเทพฯ	 เป็นอีกหนึ่งมหานครที่ทั่วโลกหลงใหลเสน่ห์แห่งสยามเมืองยิ้ม	
วัฒนธรรมเฉพาะตัว	 ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย	ความเป็นอยู่แบบพื้นบ้าน	
ศิลปะหุ่นละครเล็กหรือแม้แต่การแสดงรูปแบบของสากลในบ้านเราที่
สะท้อนถึงวิถีชีวิตและมุมมองทัศนคติแบบไทยๆ	การที่เราเพิ่งได้รับรางวัล	
The	World	Best	Awards	ด้านการท่องเที่ยว	ยิ่งแสดงถึงการยอมรับจาก
นานาชาติในทุกๆ	ด้าน	นอกจากจะเป็นเทศกาลท่ีจะแลกเปล่ียนวัฒนธรรม	
ได้เป็นอย่างดีแล้ว	ยังเป็นกิจกรรมสำหรับทุกคนในการสร้างจินตนาการ
และเสริมปัญญา	อีกทั้งการแสดงของนักแสดงชาวไทยเองจะได้พัฒนาสู่
สากลและยังทำหน้าที่	“ทูตวัฒนธรรม”	อย่างสมบูรณ์	
 
รู้จัก “ศิลปะริมถนน”
	 สตรีทโชว์	หรือ	Street	Performance	 เป็นการแสดงศิลปะริมถนน	เพื่อ
สร้างความบันเทิงให้กับผู้ผ่านไปมา	แลกค่าตอบแทนจากความพึงพอใจ

ของผู้ชมในแบบที่เรียกว่า	“เปิดหมวก”	นั่นเอง	 เสน่ห์ของการแสดงศิลปะ
ริมถนนนี้เกิดขึ้นระหว่างนักแสดงกับคนดูโดยตรง	และไม่ว่าจะแสดงเรื่อง
เดิม...แบบเดิม...ซ้ำกันกี่ครั้งกี่หน	สำหรับคนดูแล้ว...การแสดงชุดเดิมนั้น
จะไม่มีทางเหมือนกันเลย	ด้วยการเล่นกับคนดูที่แตกต่างไปในทุกครั้ง	
ความสนุกจึงอยู่ที่องค์ประกอบของคนดูที่เปลี่ยนไป	จนเราไม่อาจจะคาด
เดาสิ่งที่จะได้ดู	นั่นทำให้ยังสามารถติดตามชมได้ซ้ำๆ	แถมยังสนุกเพิ่มขึ้น
ได้อีก...อย่างไม่น่าเชื่อ			
 
แนะนำตัว “ผู้จัด”  
	 กรุงเทพมหานคร(กทม.)	 ร่วมกับ	บริษัท	เวิร์คพอยท์	เอ็นเทอร์เทนเมนท์	
จำกัด	 (มหาชน)	อีกทั้งยังเชิญชวนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	ร่วมด้วยเครื่องดื่ม	Beauti	Drink	สปอนเซอร์ใจดี
ของเรา	มอบเทศกาลแห่งความสุข	 เป็น	“ของขวัญ”	สำหรับคนกรุงเทพฯ	
และนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงเทศกาลแห่งความสุขปีใหม่	โดยรวบรวม
นักแสดงไทยและนานาชาติกว่า	40	คณะจากทั่วโลกมาให้ชมกันฟรีๆ	 เป็น
ครั้งแรกในเซาท์อีสต์เอเชีย!	ทั้งนี้นับจากนี้เป็นต้นไป	 เทศกาลนี้จะกำหนด
ไว้ในปฏิทินว่า	“เราจะพบกันทุกสุดสัปดาห์ท่ี	3	ของเดือนธันวาคมในทุกปี”	
ช่วงเวลาอากาศเย็นๆ	กับกิจกรรมอันแสนอบอุ่นกลางแจ้ง	 โดยผู้จัดตั้งใจ
ว่าจะทำให้เทศกาล	“อินเตอร์เนชั่นแนล	สตรีทโชว์	 อิน	แบงค็อก”	นี้ใน
ประเทศไทย	 เป็นที่รู้จักทั่วทั้งประเทศและทั่วโลกภายในสามปีนับจากนี้
เป็นต้นไป	
	
To Be Continued ฉบับหน้ามีเทคนิคการชมให้ได้อรรถรสถึงขีดสุดมาฝาก 


ครั้งแรกในเมืองไทย!ติดตาม“บิวติดริงค์อินเตอร์เนชั่นแนลสตรีทโชว์อินแบงค็อก”ชมฟรี!	ได้ในวันที่	19	-	21	ธันวาคมนี้	ที่สวนลุมพินี	

ระหว่างเวลา	15.00-21.00	น.	สอบถามรายละเอียดเพิ่ม
เติมได้ที่	ทีมงานผู้จัด	บริษัท	เวิร์คพอยท์เอนเทอร์-

เทนเมนท์	จำกัด	โทร.	085-980-9657,	089-518-5848	หรือ	085-980-9791,	www.bangkokstreetshow.com	

ทั่วโลกมีเทศกาลสตรีทโชว์เมืองไทยกำลังจะมีครั้งแรก!

แนะนำนักแสดง 
	
	 พวกเขาเหล่านี้คือส่วนหนึ่งจากนักแสดงไฮไลท์ที่
เพิ่งแวะมาเมืองไทย	พร้อมกับพกตัวอย่างการแสดง
เรียกน้ำย่อยมาฝากก่อนหน้าที่จะเริ่มต้นโชว์จริงใน
เดือนธันวาคม		
 

JamesYogi
จากบราซิล
Anythinggoes!Unspeakable
performanceonaBMX
เมื่อ	BMX	ไม่ใช่แค่จักรยานในฝัน
ของเด็กๆ	อีกต่อไป	เพราะสำหรับ

หนุ่มบราซิลเลียนคนนี้มี	 BMX	คู ่ใจในฐานะ	BMX	
Champion	 เพราะเขาสามารถควบเจ ้าสองล้อนี ้		
ผาดโผนโจนทะยานได้น่าตื่นตะลึงมากที่สุดคนหนึ่ง

ของโลกเลยทีเดียว	 เขาคือชายหนุ่ม	พลาดไม่ได้เป็น
ทีเด็ดที่เขาทั้งปั่นจักรยาน	และมีอุปกรณ์เสริมเป็นตัว
ช่วยเพิ ่มเติมดีกรีความตื่นเต้นให้มากยิ ่งขึ ้นไปอีก
ด้วย...ซึ ่งเราขออุบไว้ให้คนดูได้ลุ ้นกันตอนท้ายโชว์
กันเองดีกว่า	
 

Dabu
จากญี่ปุ่นและเกาหลี
UnexpectableAcobaticShow
onHumoricActs
นักแสดงจากญี ่ปุ ่นและเกาหลี
รวมต ัวก ันด ้วยความร ักและ

เชี ่ยวชาญในการแสดงกายกรรม	 สิ ่งที ่คนดูจะได้
ติดตามด้วยความตื ่นเต้นคือรูปแบบ	 “Acrobatic	
show”	กิจกรรมผาดโผนถ่ายทอดความแข็งแรงของ
ร่างกายที่มีความสนุกและลุ้นแบบ	“ยกกำลังสาม”	
แต่ก็ไม่ลืมที่จะเอนเตอร์เทนคนดูด้วย	 โชว์	 highlight	

เป็นการแสดงไต่ลวดที ่ชวนตื ่นตาตื ่นใจ	 ไม่ว่าจะ
เป็นการเล่นต่อตัว	ขี่จักรยานล้อเดียว	หรือโชว์การ
ต่อสู้แบบสนุกๆ	อารมณ์ขัน	วิธีเอนเตอร์มุขขำ	เหมือน
เล่นกันเองให้คนขำ	อาจมีคนดูมาร่วมด้วย	การแสดง
แต่ละชุดบางทีกำหนดไม่ได้	 เป็นเสน่ห์ที ่จะเกิดขึ้น
สดๆ		โปรดติดตาม!	ว่าคุณจะให้หนึ่งจากสามในพวก
เขา	หรือทั้งหมดเป็นนักแสดงขวัญใจคนดู...	
	

S’ilVousPlait
จากญี่ปุ่น
Nostalgic performer who
bringsyouloveandlaughter
ชื ่อกลุ ่มของพวกเขา	 มาจากวลี

ภาษาฝรั่งเศสที่มีความหมายว่า	 Please!	การแสดง
ของทั้งสองมักมีกลิ่นอายของการถวิลหาอดีต	คู่สามี	
ภรรยาหน้าตาเพี้ยนๆ	ที่มาในชุดขาว	 เปิดการแสดง
ละครใบ้ว่าด้วยเรื่องครอบครัวและความรัก	 (บทบาท

เดียวกับความสัมพันธ์ในชีวิตจริงของพวกเขา)	 เพียบ
แต่ว่าเรื ่องที ่ดูเหมือนจะโรแมนติกนี ้	 สามารถกลับ
กลายเป็นความฮาเมื่อได้สองคนนี้มาถ่ายทอด	และ
ลงท้ายด้วยความอบอุ ่นประทับใจ	 จนที ่ญี ่ปุ ่นยก
ให้การแสดงของพวกเขา	 เป็น	“ละครใบ้แห่งความรัก
และความขำ”	ทั้งที่จริงๆ	แล้วพวกเขาเริ่มเล่นละครใบ้
เป็นงานอดิเรก	แต่พอดังก็เลยถอนตัวไม่ขึ้น	ส่วนหนึ่ง
เพราะคนดูติดใจความสนุกและอยากรู้ที่มาที่ทั้งคู่ต้อง
สวมชุดขาวเหมือนกันตลอดเวลานั่นเอง	
 

ติดตามตัวอย่างการแสดงของพวกเขาได้ทาง TV 
รายการหม่ำโชว์ ทางโทรทัศน์ช่อง 5 วันเสาร์ที ่ 6   
และ 13 ธ.ค.นี้ เวลา 20.10-21.05 ช่อง 5 / รายการ
ชิงช้าสวรรค์ ทางโทรทัศน์ช่อง 9 วันเสาร์ที่ 13 ธ.ค. 
เวลา 16.30-18.00 น. และรายการชิงร้อยชิงล้าน ทาง
โทรทัศน์ช่อง 7 วันพุธท่ี 17 ธ.ค.น้ี เวลา 22.25-24.25 น. 





16 “Don’t miss these things this week! ” 

COSMETIC 


Darphin:
VITALPRO
TECTION
Age-
Defying
Soothing
Night
Lotion
	 ไนท์โลช่ันของดาฟาง	
เวชสำอางแบรนด์ดังที่
มีเคาน์เตอร์อยู่กว่า	 60	
ประเทศท่ัวโลก	ท่ีช่วยเพ่ิม
พลังให้กับผิวหน้าด้วย
เน้ือฟลอิูดบางเบา	 ง่าย
ต่อการซึมซับเข้าสู ่ผิว
ภายในเวลาอันรวดเร็ว	
เหมาะสำหรับสาวๆ	ที่

ต้องอยู ่ท่ามกลางแสงแดดจัดเป็นเวลา
นาน	ช่วยป้องกันการอับเสบ	การแพ้จาก
มลพิษ	นอกจากนี ้ส่วนผสมหลักในเนื ้อ
โลชั่นยังช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ	 กระตุ้น
การผล ัดเซลล ์ผ ิวใหม ่อย ่างอ ่อนโยน	
สุดท้ายช่วยทำให้ผิวหน้าเนียนนุ่มชุ่มชื่น	
เคาน์เตอร์	Darphin	อยู่ที่สยามพารากอน	
ขายขวดละ	 3,000	 บาทเนตๆ	 แต ่
ประสิทธิภาพดีเด่นขนาดนี้	ยังไงก็สู้ตายใช่
ไหมพวกเรา?	

GADGET 

LGKS360
	 KS360	มือถือติดคีย์บอร์ด	ดีไซน์เก๋	สีสันสดใส	น้องใหม่จาก	LG	เพื่อตอบสนองผู้ที่รักการ
แชทเป็นชีวิตจิตใจ	สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต	ไม่ว่าจะเป็น	Facebook,	My	Space,	MSN	
ฯลฯ	ทำให้ติดตามความเคลื่อนไหวของเพื่อนที่อยู่ในบล็อกได้ตลอดเวลา	พร้อมเข้าสู่การแชท
ได้ทันใจจากเมนูด้านหน้า	โดยปรากฏ	MSN	แบบครบฟังก์ชั่นบนหน้าจอ	2.4	นิ้ว	เหมือนเวลา
แชทผ่านคอมพิวเตอร์เลยทีเดียว	แถมด้วยการรับส่ง	SMS,	MMS,	IM	และ	email	ความเร็วสูง
แบบ	Real	Time	ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	ผ่านคีย์บอร์ดแบบสไลด์ด้านข้าง	 ใช้ได้
ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ	มีตัวเลขบนหน้าจอแบบ	Touch	Screen	พร้อมปุ่มควบคุม	5	ทิศทาง	
นอกจากนี้	ยังมีกล้องดิจิทัล	2	ล้านพิกเซล	พร้อม	MicroSD	card	slot	ความจุ	4	GB	แถมหูฟัง
แบบ	Bluetooth	Studio	รวมท้ังสามารถบันทึกวิดีโอและภาพเคล่ือนไหว	มีโปรแกรมตัดต่อภาพน่ิง	
วิดีโอ	รวมทั้งเครื่องเล่น	MP3	และ	MP4	Player	 ใครที่เป็นนักแชทตัวยงแล้วละก็	อย่าลืมมีไว้
ครอบครอง	ด้วยราคาเปิดตัวเบาๆ	ที่	6,900	บาท							

MOVIE 

MILK

	 หนังของ	กัส- 
แวง แซงต์ (Good	
Wi l l	 Hunt ing,	
Psycho,	 Finding	
Forrester )	 ม ี	
ฌอน เพนน์	 เล่น
เป ็นเกย ์	 บอก
ข ้ อมู ล แค ่ สอ ง
อย่างก็น่าดูแล้ว

ใช่ไหม?	Milk	 ไม่ได้เป็นหนังเกี่ยวกับนมแต่
อย่างใด	แต่เป็นภาพยนตร์ชีวประวัติของ	
ฮาวี ่ มิลค์	 นักการเมืองชาวอเมริกันยุค		
เซเว่นตี ้ส ์	 ที ่ประกาศตัวเองว่าเป็นเกย์	
พร้อมแสดงบทบาทในการเป็นแอ็กติวิสต์	
เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของชาวสีม่วงจนได้รับ
เลือกเป็นเทศมนตรีของซานฟรานซิสโก	
(ไทม์เคยยกย่องให้มิลค์เป็นหนึ่งในบุคคลที่
ทรงอิทธิพลแห่งศตวรรษที่	 20)	หนังออก
แนวโรแมนติกดราม่า	มีซีนสะเทือนอารมณ์	
และไดอะล็อกคมคายสอดแทรกเป็นระยะ	
เรียกว่าไม่ต้องเป็นชายรักชายก็ดูเรื่องนี้ได้	
ฌอน	 เพนน์เล่นซะอย่าง	คุณเคยผิดหวัง
กับหนังเขาสักเรื่องไหมล่ะ?	

MUSIC 

TributetoBobby:
MickHucknall

	 “หนุ่มหัวหยิกผมแดง
จากแมนเชสเตอร ์คนนี	้
ได้การยอมรับนับถือว่าเป็น	
นักร้องโซลผิวขาว	หรือที่
เรียกว่า	 ‘บลู-อายด์-โซล’	
ท ี ่ด ีท ี ่ส ุดคนหน ึ ่ ง	 ม ิค 

ฮัคนอลล์	 เป็นผู้นำวงซิมพลีเรด	ที่ประสบความ
สำเร็จอย่างสูงในช่วงปลายทศวรรษ	 1980	 ระยะ
หลังแม้จะออกผลงานในนามวง	แต่เป็นที่รู้กันว่า	
ซิมพลีเรดก็คือฮัคนอลล์นั่นเอง	ส่วน	 ‘Bobby’	 ใน
ชื่ออัลบั้ม	คือ	บ็อบบี้	‘บลู’	แบลนด์	ศิลปินบลู/โซล
ระดับตำนานที ่ยังมีชีวิตอยู ่ในวัย	 78	 และเป็น		
ไอดอลของฮัคนอลล์	 เขาเริ่มบันทึกเสียงมาตั้งแต่
ทศวรรษ	1950	ได้รับการบันทึกช่ือเข้าสูห่อเกียรติยศ
แห่งร็อกแอนด์โรลในปี	 1992	ฮัคนอลล์นำเพลง
ของแบลนด์มาบันทึกเสียงใหม่	12	เพลงที่บรรจุอยู่
ในอัลบั้มนี้	ดนตรีรักษาอารมณ์ดั้งเดิม	แต่ก็มีกลิ่น
อายร่วมสมัยอยู่ด้วย	 เสียงร้องของฮัคนอลล์ยัง
ยอดเยี่ยมและนุ่มหูเหมือนเคย”	

เลือกให้โดย :	ทิวา สาระจูฑะ	
บรรณาธิการ	นิตยสารสีสัน	จากคอลัมน์	
music	etc	ในนิตยสาร	Living etc 

BOOK 

NotQuiteWhatIWasPlanning
Six-WordMemoirsbyWritersFamousandObscure

	 “ใครอยากอ่านหนังสือภาษาอังกฤษแต่กลัวไม่รอด	เล่มน้ีเลยครับ	รอดแน่นอน	เพราะเขามาทีละ	6	คำต่อหน่ึงใจความเท่าน้ัน!	
แต่ท่ีจริงต้องบอกว่า	“6	คำต่อหน่ึงชีวิต”	มากกว่า	Smithmag.net	เว็บไซต์ท่ีเรียกตัวเองว่า	‘Storytelling	community’	ชักชวนผูอ่้าน	(ทั้ง
ท่ีมีช่ือเสียงและโนเนม)	ให้เขียนบรรยายชีวิตของแต่ละคนด้วยคำเพียง	6	คำ	 ซ่ึงฟังดแูล้วไม่น่าเช่ือว่าจะเป็นไปได้	แต่ลองอ่าน
ตัวอย่างดสิูครับ:	“Revenge is living well without you.”, “I still make coffee for two.”, “Started small, grew, peaked, shrunk, 
vanished.”, “Found true love, married someone else”, “Cursed with cancer. Blessed by friends”,	“No wife. No kids. No problems”	ให้
อารมณ์เหมือนอ่านแคนโต้ท่ีท้ังตลก	เศร้า	 ง่ีเง่า	ลึกซ้ึง	สนุกได้ด้วยถ้อยคำจำนวนน้อย	แถมแทบจะไม่ต้องเปิดดิกฯ	ซักกะแอะ	

แวะร้านหนังสือไปหามาอ่าน	แล้วลองนึกถึง	6	คำที่สามารถบรรยายทั้งชีวิตของคุณดูครับ”	
เลือกให้โดย : ภูมิชาย บุญสินสุข	บรรณาธิการบริหาร	สำนักพิมพ์	a book 

MAGAZINES 

GM/ELLE/MarieClaire
	 GM	นิตยสารผู้ชายหมายเลขหนึ่งของเมืองไทย	ฉบับล่าสุดน่าสนใจตรง
บทสัมภาษณ์	อนุสรณ์ ติปยานนท์	 เจ้าของฉายา	 ‘มุราคามิเมืองไทย’	ซึ่งเรา
ยกให้เป็นนักเขียนที่น่าจับตาที่สุดในเวลานี้	 ขอแซมเปิ้ลคำพูดของเขาให้ดูสัก

ประโยค	“จะมีสักคนไหมที่มาเจอสิ่งที่เราเขียนแล้วบอกว่า นี่สิ คือสิ่งที่ฉัน
อยากจะได้ยิน ได้อ่าน นักเขียนทุกคนมียานอวกาศส่วนตัวเดินทางไปใน
กาแล็กซี ่ที ่เวิ ้งว้าง”	 ส่วนแมกกาซีนผู้หญิง	กวาดตาดูแล้วเราให้ชิงดำกัน
ระหว่าง	ELLE	กับ	Marie Claire	แอลฉบับอายุครบ	14	ปี	 ได้	 เจ.โล มาขึ้นปก	
พร้อมคอนเซปต์	 ‘The	Personal	Style	 Issue’	แฟชั่นเซต	Dream	Catcher	ที่พา
เหล่าสตาร์มาถ่ายพอร์เทรตกับบรรดาเทพแฟชั่นดีไซเนอร์นั่นชนะเลิศชนิดยาก
จะหาใครทำตามได้	ส่วนคอลัมน์อื่นๆ	ก็ถือโอกาสพิเศษ	สรุปเทรนด์	 ไอคอน	
ไอดอลด้านต่างๆ	 ไว้แน่นปึ้ก	ชนิดเราซื้อแอลเล่มนี้มาอ่านไปสองอาทิตย์แล้ว
ยังไม่จบเล่มเลย	ส่วนแมรี	แคลร์	สู้ด้วยปก	บียอนเซ่ โนวส	์ สกู๊ปทีเด็ดที่เรา
มอบคะแนนให้เข่งใหญ่ๆ	คือ	 ‘I	Love	My	Body’	ที่ชวนหญิงสาวอายุระหว่าง	
29	 -	44	ปี	5	คนมาเปลือยกายถ่ายนูด้	แต่ละคนมีข้อบกพร่องมากบ้างน้อยบ้าง	
อย่างน้ำหนักเกิน	หน้าท้องลาย	แต่ลองอ่านบทสัมภาษณ์ของพวกเธอดูเถอะ	
แล้วจะรู้สึกขึ้นมาทันใดว่า	เราควรรักและภูมิใจในสิ่งที่เราเป็น		



GIVE 

รายการ ‘30 ยังแจ๋ว’ 
รับบริจาคกล่องนม
	 ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อว่า	 เงินเพียง	10	
บาทของคุณ	ก็สามารถซื้อโต๊ะเรียนให้
แก่เด็กนักเรียนในถิ ่นทุรกันดารได้	 รู ้
อย่างนี้แล้ว	ต่อไปนี้ใครที่ดูดนม	หรือน้ำ
ผลไม้หมดกล่องแล้วก็อย่างเพ่ิงโยนท้ิงล่ะ	
กรุณาเก็บ	แล้วนำมาล้างให้สะอาด	จาก
นั้นส่งไปที่รายการ	30	ยังแจ๋ว	 (ดูที่อยู่ได้
ใน	www.thaitv3.com)	เพื่อนำกล่องนมที่
เหลือไปใช้เป็นวัสดุในการจัดสร้างโต๊ะ
และเก้าอี้	สำหรับนักเรียนในเขตจังหวัด
ชายแดน	กิจกรรมนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งใน
การลดภาวะโลกร้อนอีกด้วยนะ		

GUIDE BOOK 

LouiseVuittonCityGuide2009

	 สิบปีก่อน	หลุยส์ วิตตอง	 เคยออกหนังสือคู่มือท่องเที่ยวให้ฮือฮาในหมู่ไฮโซและเซเล็บทั่วโลกมาแล้วครั้งหนึ่ง	 ล่าสุด	
หลุยส์ วิตตอง ซิตี้ไกด์ 2009	กลับมาอีกครั้ง	ด้วยเนื้อหาและแพ็กเกจดีไซน์รูปกระเป๋าเดินทางย้อนยุคลวดลายโมโนแกรมที่เก๋
ไก๋น่าเก็บเป็นที่สุด	จุดหมายปลายทางที่หลุยส์	วิตตอง	 เลือกใส่ลงไกด์บุ๊กชุดนี้	 ได้แก่	มุมไบ,	ไมอามี่,	นิวยอร์ก,	ปารีส	และ
โตเกียว	อีกทั้งยังมีคอลเล็กชั่น	 32	 เมืองในยุโรป	ที่มี	 6	 เมืองฮิปอย่าง	บูคาเรสต์,	 กลาสโกว์,	 โลซานน์,	 แมนเชสเตอร์,			
พาเลอร์โม	และ	แซงต์-โตรเปช์	รวมอยู่ในนั้นด้วย	และตามธรรมเนียมที่เคยเป็น	หลุยส์	วิตตองได้เชื้อเชิญเซเล็บ	30	คนจาก
หลายวงการ	ทั้งนักแสดง	ดีไซเนอร์	ผู้เชี่ยวชาญเรื่องไวน์	ฯลฯ	มาแนะนำสถานที่สุดพิเศษของแต่ละเมืองให้คุณรู้จักแบบรู้จริง	
ซื้อ	Louise Vuitton City Guide 2009	ได้ที่ร้านหลุยส์	วิตตอง	ทั่วโลกตั้งแต่วันนี้	
 

ACCESSORY 

DisayaZipCollection
	 “นิกกี้เป็นคนชอบแต่งตัวสไตล์พังก์หน่อยๆ	
ชอบใส่กางเกงยีนส์	รองเท้าบูท	ไม่ชอบสวยหวาน	
แนวพังก์ทำให้เราดูทะมัดทะแมง	 ส่วนเครื ่อง
ประดับนิกกี ้จะออกแนวเยอะนิดนึง	 ทั ้งต่างหู	
เข ็มขัด	 เข ็มกลัด	 แต่ตอนนี ้ชอบกำไลซิปของ	
Disaya	มาก	ครีเอทดี	 เอาส่วนหนึ่งของเสื้อผ้ามา
ประยุกต์เป็นกำไลได้	 ใส่แล้วแมตช์ได้กับเสื้อผ้า
สไตล์ท่ีนิกก้ีชอบพอดี	สีจะออกเงินวาวๆ	เมทัลลิกดี	
คูลมาก”	สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 ร้าน	
Disaya	เกษรพลาซ่า	และห้างสรรพสินค้าเซน	

เลือกให้โดย :		
การณิก ทองเปี่ยม		
พิธีกร,	VJ	MTV	Thailand	

RESTAURANT 

Butler’s 
	 ช่ือร้านมาจากช่ือของ	ทิม บัตเลอร์ เชฟคนดังจากนิวยอร์กท่ีบิน
มาเปิดร้านอาหารของตัวเองท่ีเกษรพลาซ่า	(ช้ัน	G)	Butler’s	ตกแต่ง
สไตล์	Modern	Western	ขาวและดำเป็นสีหลักท่ีปรากฏอยูเ่ต็มร้าน	
(โต๊ะ,	เก้าอี้,	พาร์ทิชั่น	ไปจนถึงกรวดในบ่อน้ำ)	ให้ความรู้สึกเรียบ
แต่เท่	 เลือกนั่งได้ทั้ง	Dining	Table	หรือโซฟาสบายๆ	ด้านอาหาร
อยู่ในระดับ	5	ดาว	ส่วนใหญ่มาในจานเล็กๆ	แต่คุณภาพคับจาน	
เมนูต่อไปนี้เราขอนำเสนอ	Seared	Diver	Scallop	with	Taro	Puree	
(335	บาท)	หอยเชลล์สดใหญ่ปรุงรสคลุกเสิร์ฟมาพร้อมกับเผือก
ทอดแผ่นบางกรอบและผักสลัด	Warm	Marinate	Octopus	Salad	
(195	บาท)	สลัดปลาหมึกยักษ์ปรุงรสด้วยซอสพิเศษ	วางพอดีคำ
บนขนมปังกรอบ	ส่วน	Prawns	Ceveche	กับ	Imported	Japanese	
Tuna	ก็เป็นอีกสองจานที่คุณควรจดชื่อไว้	 นอกจากนี้เมนูของ
หวานหลายรายการก็น่าลิ้มลองทีเดียว	(เราติดใจคัสตาร์ดชาเย็น
ชุ่มนมเป็นพิเศษ)	Butler’s	โทร.	0-2656-1108	

RESORT 

AgalinHolidayVillas,Loei
	 “high	season	ทีไร	คนทั่วไปก็จะนึกถึงแต่ทะเล	น้ำผึ้งว่าน่าเสียดายมาก	 เพราะเมืองไทยยังมีที่ให้เที่ยว	 ให้พักผ่อนอีกเยอะ	ลองเปลี่ยนใจหันหน้ามุ่งขึ้น
ทางเหนือ	 ไปที่ภาคอีสานดูก็ดีนะคะ	ที่นั่นอากาศดีมาก	มีแม่น้ำ	ภูเขา	 เป็นสวรรค์ย่อมๆ	 เลยก็ว่าได้	 รีสอร์ตที่อยากให้ลองไปพัก	อยู่ในจังหวัดเลย	ชื่อว่า	
อกาลิน	ที่นั่นมีวิลล่าหลายหลัง	หลายแบบให้เลือกเข้าพักได้ตามใจชอบ	ซึ่งเป็นวิลล่าทรงไทยโบราณ	ดูคลาสสิกดี	การตกแต่งห้องพัก	สวย	น่ารัก	อกาลินมี
เนื้อที่กว้าง	30	ไร่	อยู่ติดริมแม่น้ำโขง	สวนของที่นั่นจึงถูกตกแต่งในสไตล์อังกฤษรอให้คุณนั่งชมนกชมไม้	จิบชาร้อนไปพลาง	ท่ามกลางขุนเขา	สายน้ำ	และ
สายหมอก	บรรยายแค่นี้ก็อยากไปแล้วใช่มั้ยคะ”	ดูข้อมูลห้องพักเพิ่มเติมได้ที่	www.agalin.com	

เลือกให้โดย :		
ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ นักแสดง	ศิลปิน	และครูสอนศิลปะ	
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WHEN
ANGLE
MEETS
EVIL
	 มายาคติในโลกมนุษย์นี้แบ่งอย่างง่าย
ด้วยความดีและชั่ว	สีที่นำมาตัดสินคือ	ดำ
และขาว	ตอบแบบใครก็รู้	คือสีดำเป็น
ตัวแทนของความชั่วร้าย	ส่วนขาวก็เป็น
ตวัแทนของความด	ีถา้ไมม่องอยา่งฝรัง่มงัคา่
จะเห็นว่าสัญลักษณ์อย่างหยินหยาง	เป็น
ปรัชญาอันปราดเปรื่องของชาวตะวันออก	
คือความสมดุลอย่างพอดีของชั่วและดี		 
โลกที่ควรจะเป็น	จึงจะไม่ดูโหดร้ายจนเกินไป	
อย่างที่มันเป็นอยู่	

WHERE
Disaya ชั้น	G	เกษรพลาซ่า	
MNG	ชั้น	1	สยามพารากอน	
Be trend	ชั้น	2	สยามพารากอน	
Swarovski	ชั้น	G	สยามพารากอน	
FOLLI FOLLIE	ชั้น	G	สยามพารากอน	
DIESEL	ชั้น	G	สยามพารากอน	
Kipling	ชั้น	G	สยามพารากอน	

รองเท้าบูทหนังสีดำ		
และกระเป๋าหนังสีดำ	
จาก	MNG 

แจกันเรซิ่นสีดำ		
จาก	Be trend 

กระเป๋าเป้สีดำ	จาก		
Siam	Paragon	2fl. 

MP3 Player  
Samsung  
จาก		
Siam	Paragon	4fl.	

ตุ้มหูคริสตัลใส	จาก	
Swarovski 

ตัวหนีบ	
นกคริสตัลใส	จาก	
Swarovski 

นาฬิกา	
หน้าปัดน้ำตาล		
สายหนัง	จาก		
DIESEL 

Handidrive	พร้อมสร้อย		
จาก	Swarovski 

นาฬิกาหน้าปัด		
และสายขาว	จาก		
FOLLI FOLLIE 

หมากรุก		
สีขาว-ดำ	จาก		
Siam	Paragon	4fl.	

แจกันเรซิ่นใส	จาก		
Siam	Paragon	4fl. 

สร้อยคอเงิน	จาก		
Siam	Paragon	Gfl. 

กระเป๋าถือสีดำ		
จาก	Kipling 

เครื่องประดับ		
จาก	Disaya 

แหวนเงิน		
จาก	Siam 
Paragon	Gfl. 



CALENDAR
28 NOVEMBER - 4 DECEMBER 2008

FRI SAT SUN

29 30
MON

Happy Holiday 
Gift Set 
 ชุดของขวัญสำหรับ
คนพิเศษของแด๊ดดี้ โด 
ร้านโดนัทที่กำลังมาแรง
ในประเทศไทย ภายใน
เซตของขวัญประกอบไป
ด้วยโดนัทหลากรสใน
กล่องของขวัญสวยหรู 
ถ ุงผ ้า Happy Holiday 
และการ์ดอวยพร ตั้งแต่
ว ันน ี ้ถ ึง 31 มกราคม 
พ.ศ. 2552 ที่แด๊ดดี้ โด
ทุกสาขา  
 

TUE

Hucky & Harvey 
Together Again 
Tour 
 การพบกันระหว่าง 
ฮัคกี ้ ไอเคิลมานน์ กับ   
ริชาร์ด ฮาร์ว ีย ์ ศิลปิน
และนักประพันธ์เพลงสุด
ย่ิงใหญ่ กับคอนเสิร์ตท่ีส่ือ 
หลายสำนักต่างยกย่อง
ให้เป็น ‘ออเคสตร้าที่ไม่
ธรรมดาของชายสองคน’ 
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย สำรองที่นั่ง
ที่ไทยทิกเกต เมเจอร์ ทุก
สาขา 
 

WED

Photo Fair 2008  
 งานแสดงและจำหน่าย 
อุปกรณ์การถ่ายภาพและ 
เทคโนโลยีระบบดิจิตอล 
กล้องถ่ายภาพ, กล้อง
ถ่ายภาพดิจิตอล, ขาตั้ง
กล้อง, ฟิลเตอร์, แฟลช, 
ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ฯลฯ 
วันนี ้ถึง 7 ธันวาคม ที ่
ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุม ไบเทค บางนา  

THU

IOF World 
Congress on 
Osteoporosis 
2008 
 การประชุมเรื่องโรค
กระดูกพร ุนระด ับโลก 
ฟังการสัมมนาและชม
งานว ิจ ัยเก ี ่ยวก ับโรค
กระดูกพรุน วันนี ้ถึง 7 
ธ ันวาคม ท ี ่ศูนย ์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  

Tetsuya Noda : 
DIARY 
 งานศิลปะฝีมือศิลปิน 
ภาพพิมพ์ชาวญ่ีปุ่น เท็ตสึยะ 
โนดะ ที่ได้แรงบันดาลใจ
จากการเฝ้าสังเกตสังคม
รอบตัว นำเสนอผ่านการ
บันทึกหรือไดอารี่เสมือน
ท่ีส่ือออกมาในรปูแบบของ
ภาพ จัดแสดงวันน้ีถึง 10 
มกราคมปีหน้า ท่ีอาร์เดล- 
เธ ิร ์ดเพลส แกลเลอร ี 
(ส ุข ุมว ิท 55 ทองหล่อ
ซอย 10) 

Motor Expo 2008  
 การกลับมาของมห-
กรรมยานยนต ์ ระด ับ
ประเทศ พบรถยนต์จาก
หลากหลายค่าย ท้ังญ่ีปุ่น 
และยุโรป และนวัตกรรม
ใหม่จากคอนเซปต์คาร์
ล้ำยุค วันน้ีถึง 10 ธันวาคมน้ี 
ท่ีอาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 
1 - 3 ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุม อิมแพค 
เมืองทองธานี  

Shape Run 
Thailand 2008 
 การรวมพลังผู้หญิง
กว่า 1,200 คนวิ ่งเพื ่อ
สุขภาพและเพื่อการกุศล
ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติ-
ศาสตร์  เส้นทางวิ่งจาก
ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
ส ิร ิก ิต ิ ์ ไปถนนสุข ุมว ิท 
เป็นระยะทาง 5.4 กิโลเมตร 
แม้จะมีผู้สมัครเต็มแล้ว 
แต่สามารถไปร่วมวิ่งได้
ตั้งแต่เวลา 06.00 น. 
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	 พันกร บุณยะจินดา	คนดัง	ที่ชื ่อว่า	ดัง 
คือเจ้าของบ้านที่เราพูดคุยด้วยในฉบับนี้	ยืนยันว่า	
เขารักการร้องเพลงมาแต่ไหนแต่ไร	และด้วยสิ่งที่
ผูกพันกับชีวิตของพันกรคือเสียงเพลง	จึงหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ที่จะต้องมีประเด็นดังกล่าวอยู่ในบทสนทนา	
ซึ่งเราก็มั่นใจว่า	ทัศนคติที่เขามีต่อดนตรีนั้นก็เป็น
ประโยชน์ต่อคนอ่านไม่น้อย	เพราะเพียงประโยคแรก	

ท่ีเราเอ่ยถามว่า	ดนตรีมีคุณค่าอย่างไร	พันกรก็ตอบ	
กลับทันควันว่า	
	 “ดนตรีเป็นสิ ่งที ่ด ี	 เป็นทักษะที ่ด ีด้วย	
ถ้าว่างๆ	ก็น่าจะหันมาเล่นดนตรีดีกว่า	อย่างน้อยก็
ดีกว่าไปเล่นยา	หรือติดเกมออนไลน์”	
	 เราเชื่อว่าหลายคนคงจะได้เห็นเอ็มวีเพลง
ความหมายซึ้งๆ	 ในสไตล์	 Ballad	 Rock	ที่ชื ่อว่า			

WALKING
TALKINGABOUT
TIMEWALKING

เรื่อง : สิร ินพร	จ ึงพิท ักษ์อ ุดม	ภาพ : ศุภชัย	เพ็ชร ี ่ 		
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HOME 
STAY

ชุดง่ายๆ สไตล์พันกร 
-	เสื้อโปโล	กางเกงยีนส์	เน้นว่าต้องเดฟ	
อาหารจานโปรด 
-	ส้มตำ	
พร็อบประจำตัวที่ขาดไม่ได้ 
-	แว่นดำกรอบใหญ่	และนาฬิกา	
ถ้านอนไม่หลับ... 
-	โทรศัพท์คุยกับเพื่อน	
อยู่บ้านทำบ่อยสุด 
-	TV	&	MSN	
แบรนด์เสื้อผ้าในดวงใจ 
-	 club	21	 เพราะมีเสื้อผ้าสำหรับคนผอมที่
ดังใส่ได้	
เซเล็บหรือศิลปินคนไหนที่อยากชวน
มานอนค้างที่บ้าน 
-	มาดอนน่า		

WALKING
TALKINGABOUT
TIMEWALKING

ถ้าวันนั ้น	 จากอัลบั ้มชุดที ่	 7	 Time Walker	 ซึ ่ง
เป็นการกลับมาสร้างสีสันให้วงการเพลงอีกครั้ง
หลังจากส่ังสมทักษะทางด้านดนตรีมานานนับ	10	ปี	
กับผลงานเพลง	6	อัลบั้ม	 (ที่ยังไม่นับรวมอัลบั้ม
พิเศษอีกมากมาย)	
	 “อัลบั้มชุดนี้บอกได้เลยว่าเป็นอัลบั้มที่ดัง
ทุ่มเท	และมีส่วนร่วมกับการทำงานเยอะที่สุดแล้ว

ครับ	ตั้งแต่วางคอนเซปต์อัลบั้ม	 เสื้อผ้า	ซาวนด์
ดนตรีใหม่ๆ	หรือข้อมูลที่จะนำมาแต่งเพลง	ดังก็
เป็นคนเสนอไอเดียทั้งหมด	ก็เลยทำให้ใช้เวลาไป
กับการทำงานชุดนี้ค่อนข้างนาน	ใช้เวลาทำตั้ง	 8	
เดือน	การที่จะมีผลงานใหม่ออกมาแต่ละครั้ง	ดัง
ว่ามันก็ต้องพิถีพิถันมากหน่อย	และต้องหาอะไร
แปลกๆ	 ใหม่ๆ	มาฝากแฟนเพลงอยู่เสมอ	อย่าง
อัลบั้มนี้	 ถ้าเพลงซึ้งดังก็จะเอาให้แบบฟังแล้วซึ้ง
สุดๆ	 เพลงไหนเศร้าก็เอาแบบให้ตายกันไปข้าง
หน่ึง	หรือถ้าเพลงสนุกๆ	ก็ต้องแบบว่าแค่ได้ยินอินโทร
ก็อยากจะลุกขึ้นมาเต้นแล้ว	ทุกอย่างดังตั้งใจทำ	
และทุ่มเทก็เพื่อแฟนๆ	ทุกคนที่รอคอยผลงานของ
ดัง	เพราะถ้าแฟนเพลงฟังแล้วถกูใจ	ดังก็มีความสุข	
คาดหวังแค่นี้จริงๆ	ขอแค่คนฟังฟังเพลงดังได้ทั้ง
อัลบั้มโดยไม่มีการ	skip	นะ	ดังพอใจแล้ว”	
	 การเดินเล่นในสวนเนื้อที่กว้างกว่ากว้าง
ภายในบ้านหลังใหญ่อายุร่วม	 30	ปีของตระกูล
บุณยะจินดา	พร้อมท้ังพดูคุยกันแบบชิลๆ	กับพันกร	
ทำให้เรารูอ้ย่างหน่ึงว่า	เขาไม่ใช่คนร่ำรวยท่ีฉาบฉวย
ไปวันๆ	หากแต่งานก็คืองาน	เม่ือไหร่ท่ีทำงาน	พันกร
จะต้ังใจทำออกมาให้ดีท่ีสุด	แม้กระท่ังในรายละเอียด
เล็กๆ	น้อยๆ		
	 “อัลบ้ัมน้ีพดูถึงเร่ืองเวลา	เพลงแรกท่ีปล่อย	
เอ็มวีออกมาก็มีเนื้อหาของเวลามาเกี่ยวข้อง	ดัง
คิดว่า	ชีวิตของคนทุกคนบนโลกล้วนผูกพันกับสิ่ง
ที่เรียกว่าเวลา	ดังก็มาคิดต่อว่า	ใครเป็นคนต้นคิด
เรื่องเวลาขึ้นมาบนโลกนะ	แล้วก็ถึงบางอ้อว่า	ที่
อังกฤษไงที่เป็นต้นกำเนิดเวลา	Greenwich	Mean	
Time	(GMT)	ก็เลยไปถ่ายเอ็มวีกันที่ลอนดอน”	
	 กับอัลบั้มล่าสุดที่ชื่อ	Time Walking	แปล
ตรงตัวว่า	การเดินทางของเวลา	ซึ่งพันกรกล่าวว่า	
ชื่อนี้ช่วยสะท้อนสัจธรรมของคนเราได้ข้อหนึ่ง			
	 “เวลากับชีวิตของคนเรามีส่วนเหมือนกัน
ที่ไม่สามารถถอยหลัง	หรือย้อนกลับได้”		
		 พันกรแนะทางออกเจ๋งๆ	ไว้ว่า	ถ้าไม่อยาก

เสียดายวันเวลาก็		
	 “จงทำทุกๆ	วันให้ดีที่สุด	ให้เหมือนกับว่า
วันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิต	ตื่นมาจะได้ไม่เสียใจ
ว่า	เมื่อวานทำไม่ได้กับใครเขาไว้”	
	 ถ้าทำได้อย่างที่พันกรว่า	นอกจากจะ	‘ไม่
เสียใจ’	แล้ว	ยัง	‘ไม่เสียเวลา’	อีกด้วย	
	



HEALTH AND HEART

Kilocalories
คือพลังงานจากการรับประทานกล้วยหอมเพียง1ผลที่ทำให้อิ่มสบายท้องแบบ
พอดีๆซึ่งเหมาะกับสาวๆที่กำลังไดเอต เพราะกล้วยหอมนั้นให้พลังงานมาก
มีวิตามินสูงในขณะที่ไขมันต่ำสุดๆ

HEART 

HEALTH 
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RELATIONSHIP 

PROHIBITED TOPICS 
	 ถ้าไม่อยากผิดใจกับกลุ่มเพื่อนร่วมงาน	
(ที่ไม่สนิทกันแนบแน่นอย่างเพื่อนซี้ปึ้ก)	นี่
คือประเด็นต้องห้าม	ที่ไม่ควรหยิบยกขึ้นมา
เป็นประเด็นสนทนา	
1. เรื่องเงินเดือน	 ใครได้มากกว่า	 น้อย
กว่า	อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรละลาบละล้วง
ถามอย่างยิ่ง	 เพราะถ้ารู้ว่าใครได้มากกว่าก็
อาจทำให้เกิดการหมั่นไส้กันขึ้นมาเปล่าๆ	
2.การเมืองและศาสนา	 เรื่องเหล่านี้เป็น
ประเด็นละเอียดอ่อนมาก	ข้ึนอยูกั่บวิจารณญาณ	
และความศรัทธาส่วนตัวของแต่ละคน	ไม่มี
ใครถูก	หรือผิด	อย่าตัดสินกันด้วยเหตุผล	
ส่วนตัวเลย	
3.อยา่แซวปมดอ้ยของใครในกลุม่	เพราะ	
อาจจะทำให้คุณถกูมองว่าข้ีนินทา	ช่างจับผิด	
และดูถูกคนได้	
4. เรื่องชู้สาว	 ไม่ว่าใครจะคบกับใคร	หรือ
เลิกกับใครมา	ก็เป็นเรื่องของเขา	2	คนจริงๆ	
คนอื ่นที ่เขาไม่ได้ขอความเห็นก็อย่าริไป		
วิพากษ์วิจารณ์เลย	ถ้าหากถึงคราวตัวคุณ
เองบ้าง	แล้วจะรู้สึก	

	 มะม่วง	เป็นผลไม้ท่ีทานได้ท้ังผลดิบ	
และผลสุก	ซึ่งคุณค่าทางโภชนาการ
ของมะม่วงนั้นก็ใช่ย่อย	ขอประเดิม
ให้ตาวาวที่		
•	ไฟเบอร	์ช่วยในการย่อยอาหาร	และ
เผาผลาญพลังงาน	
•วติามนิเอซีและอ	ีช่วยต้านอนุมลู
อิสระ	
•	โปแตสเซยีมและทองแดง	ช่วยให้
ร่างกายทำงานเป็นปกติ	ปรับสมดุล
ภายใน	
•	สารฟลาโวนอยด์	กำจัดไขมันใน
เส้นเลือดได้	
•	สารไตรเทอปนี	 ต้านการเกิดมะเร็ง
ต่อมลูกหมาก	และมะเร็งผิวหนัง	
•	กรดอะมิโนทริปโตแฟน	ช่วยให้
ร่างกายหลั่งฮอร์โนเซโรโทนิน	ทำให้
ผ่อนคลาย	และหลับสบาย	

FOOD FOR 
EMOTIONAL
BALANCE
(PART1) 
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ผลต่อสมอง	ทำให้รู้สึกสดใส	แถมยังได้วิตามินซี
และสารแอนติออกซิแดนท์ชะลอความแก่	ยับยั้ง
โรคมะเร็ง	และโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วย	
	 •	 ไร้เรี่ยวแรง วันไหนที ่รู ้ส ึกเพลียๆ	 อ่อน
ระโหย	 วันนั้นคุณควรหันหน้ามาพึ่งธัญพืชเพื่อ
สุขภาพ	เช่น	ข้าวกล้อง	ข้าวมันปู	ลูกเดือย	และถั่ว
ต่างๆ	 ดู	 เพราะวิตามินบี	 6	 จะช่วยเสริมสร้าง
พลังงานให้แก่ร่างกาย	
	 •	อารมณ์แปรปรวนและขาดสมาธิ	 เป็น
เพราะร่างกายขาดธาตุเหล็กอย่างหนัก	ท้ังน้ี	ตับ	ไข่	นม	
และเน้ือสัตว์	จะช่วยคุณให้พ้นจากอาการดังกล่าวได้	
	 •	ไรอ้ารมณข์นัจิตใจไม่เบิกบาน	บำบัดง่ายๆ	
ด้วยน้ำผึ้ง	 เพราะน้ำตาลฟรุคโตส	จะซึมซาบแล่น
สู่สมองโดยเร็ว	และเพิ่มน้ำตาลในเลือดให้คุณรู้สึก
ร่าเริงได้ภายใน	15	นาที	
	 • เครียดจัด	 ในวันที่งานยุ่งจนไม่มีเวลาทาน
ข้าว	 ให้ซุปผักข้นๆ	ช่วยคุณดีกว่า	 เพราะในผักที่
นำมาทำซุปนั้นมีทั้งวิตามินซี	 และสารต้านอนุมูล
อิสระ	ช่วยให้อารมณ์เย็นลง	ผ่อนคลาย	

	 ในทางจิตวิทยาแบ่งอาการขี้อายออกเป็น	3	
ประเภท	ได้แก่	
	 ระดับปกต ิ	 เกิดขึ้นได้กับทุกคนเมื่อต้องขึ้น
พูดบนเวทีต่อหน้าคนมากๆ	หรือรู้สึกประหม่าเมื่อ
เข้าสัมภาษณ์งาน	
	 ระดับรุนแรง	จะมีอาการหัวใจเต้นรุนแรง	มือ
ไม้สั่น	บางรายอาจถึงขั้นปั่นป่วนมวนท้อง	และ
อาเจียนได้	
	 ระดับกลัวการเข้าสังคม	 จะหลีกเลี่ยงการ
พูดคุย	แนะนำตัวกับคนแปลกหน้า	และมักมีปม

	 อาหารต่างๆ	นั้นมีอิทธิพลต่ออารมณ์ของคน
เรามาก	 เราจึงมีเคล็ดลับทางโภชนาการเกี่ยวกับ
อาหารที่ช่วยกระตุ้นให้อารมณ์แจ่มใส	แถมยังให้
ประโยชน์อีกนานัปการมาฝาก	
	 •	ง่วงงุนในยามเช้า	หากรู้สึกว่าสมองไม่แล่น	
สะลึมสะลือในเวลาเช้า	 ให้ลองกัดขนมปังโฮลวีต
สักสองแผ่น	เพราะคาร์โบไฮเดรตจะช่วยให้ร่างกาย	
มีกรดอะมิโนอันเป็นสารที ่คอยกระตุ ้นสมองให้

ทำงานอย่างปกติ	
	 •	นอนไม่หลับและหดหู่	 ให้คุณกินอาหาร
รสจัด	เพราะสารแคปซายซินในพริกจะช่วยให้สมอง
หลั่งสารสื่อนำประสาท	ทำให้รู้สึกสดชื่นขึ้น	ทั้งยัง
ช่วยให้นอนหลับสบายในเวลากลางคืน	และเพิ่ม
ความตื่นตัวในเวลากลางวัน	
	 •	ซมึเศรา้ตลอดวนั	กรณีแบบน้ีต้องสรรหาผักใบ
เขียว	เพราะผักสีเขียวน้ันอุดมไปด้วยคลอโรฟิลล์ที่มี

MANGO MANGO 

DON’T BE 
SHYBABY!

HEALTHYSIGN
BYSPOTS	 	
	 สิว	นอกจากจะเป็นศัตรู
ตัวฉกาจของความงามแล้ว	

ยังเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงปัญหาสุขภาพท่ีกำลัง	
คืบคลานเข้ามาได้อีกด้วย	เราจึงควรสังเกตตำแหน่ง	
ที่สิวขึ้นให้ดี	

 หน้าผาก	=	 ระบบย่อยผิดปกติ	 เพราะดื่ม
น้ำ	และทานผักผลไม้น้อย	
	 รอบดวงตา	=	ไตมีปัญหา	เน่ืองจากพักผ่อนน้อย	
 หว่างคิ้ว	=	ตับไม่สามารถขจัดของเสียออก
ไปจากร่างกายได้		
 ใบห	ู=	กระเพาะมีปัญหา	เน่ืองจากทานเน้ือ
สัตว์	ดื่มกาแฟ	และแอลกอฮอล์มากเกินไป	

 แกม้	=	มีปัญหาท่ีปอด	เน่ืองจากสบูบุหร่ีจัด	
หรือต้องเผชิญกับมลพิษมากๆ	
 จมูกและเหนือ/ใต้ริมฝีปาก	 =	ฮอร์โมน
แปรปรวน	โดยเฉพาะช่วงใกล้ถึงวันน้ันของเดือนใน	
ผู้หญิง	และยังบ่งบอกได้ว่า	หัวใจกำลังมีปัญหา	
 ปลายคาง	=	กระเพาะ	และลำไส้มีปัญหา
เกี่ยวกับการดูดซึมสารอาหาร	

ในใจว่าตัวเองไม่มีความสามารถอะไรดี	 ไม่มีเสน่ห์	
เป็นต้น	
	 ระดับกลัวการเข้าสังคมอย่างรุนแรง	จะไม่
กล้าออกจากบ้านไปเจอผู้คน	และตกใจเสมอๆ	
เมื่อมีคนมาทักทาย	
	 ส่วนวิธีง่ายๆ	ที่จะกำจัดความขี้อาย	ได้แก่	
	 1.	สร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง	ด้วยการนึกถึง
คุณสมบัติดีๆ	ท่ีมีอยูใ่นตัวเอง	เลิกเปรียบเทียบตัวเอง
กับผู้อื่น	และต้องกล้ายิ้ม	กล้าทักทายคนอื่นก่อน		
	 2.	ผูกมิตรกับทุกคน	ด้วยรอยยิ้ม	และการพูด
คุยที่ด	ีอาจจะเริ่มบทสนทนาโดยการถามไถ่เรื่อง
สุขภาพ	การเอ่ยชมชุด	 เสื้อผ้าที่คนอื่นใส่ก่อนก็ได้	
จากนั้นการคุยกันในเรื่องทั่วไปอื่นๆ	ก็จะตามมา	
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	 คนลอนดอนกับการนั่งดื่มปล่อย
อารมณ์ตามผับ	เป็นเร่ืองท่ีแทบแยกกันไม่ออก	
และเครื ่องดื ่มชนิดหนึ ่งที ่ลอนดอนเนอร์
โปรดปรานและถือเป็นเครื ่องหมายของ
วัฒนธรรมการดื่มสำหรับพวกเขาก็คือ	ยิน	
(Gin)	หรือเหล้ายิน	ที่มีเอกลักษณ์ตรงกลิ่น

หอมอ่อนๆ	ที่ได้จากการหมักบ่มสมุนไพร
และธัญพืช	แต่ปัจจุบันนี้	แทบไม่มีเหล้ายิน
ท่ีผลิตในลอนดอนอีกแล้ว	ยกเว้น	Beefeater	
ท่ีเป็นเจ้าแห่งเหล้าพรีเมียม	แบรนด์ดังแบรนด์	
เดียวเท่านั้น	และถ้าลอนดอนหมายถึง	หอ
นาฬิกาบิ๊กเบน	รถเมล์แดง	ตู้โทรศัพท์แดง	
บีฟอีทเตอร์	 เหล้ายินคลาสสิกในขวดใหม่
รปูทรงส่ีเหล่ียมสไตล์เท่จัดแบบคอนเทมโพลารี	
พร้อมด้วยโลโก้เป็นรูปทหารยามประจำ
หอคอยแห่งกรุงลอนดอน	 ก็น่าจะทำให้
ลอนดอนในความหมายของคุณ	มีรสชาติ
ขึ้นเยอะ	ที่สำคัญ	สถานที่หลักๆ	ที่ว่านั่น	
คุณต้องบินไปสัมผัส	แต่สำหรับบีฟอีทเตอร์
แล้วละก็	คุณแค่เปิดขวดนั่งดื่มในผับเท่ๆ	
ของกรุงเทพฯ	ก็ได้อารมณ์แล้ว	 เรื่องนี้อดีต
คู่หูลอนดอนเนอร์อย่างสองหนุ่มเท่	จากวง	
Sqweez	Animal	พิสูจน์มาแล้ว		
	

“A good heavy book holds you 
down. It’s an anchor that keeps 
you from getting up and having 
another gin and tonic.” 
Roy Blount, Jr.  

London Classic Gin in a New Bottle 



ALL ABOUT BIZ

• การเปลี่ยนแปลงในงานส่วนใหญ่เรากำหนดเองไม่ได้ มันมักจะเกิดจาก
สถานการณ์ภายนอก แต่ถ้าเราเห็นสถานการณ์ย่ำแย่ แทนที่จะไปร้องไห้
เสียใจ จนทำให้เรานึกอะไรไม่ออก เราต้องมองวิกฤตให้เป็นโอกาส เริ่มต้น
ด้วยการพอใจกับปัจจุบันของเราเสียก่อน   
• เราไม่ได้เชื่อในเรื่องพรหมลิขิตหรือ destiny แต่เรารู้ว่าถ้าการทำงานเดิน
ทางมาถึงจุดเปลี่ยน เราก็ต้องเปลี่ยน ต้องยอมรับมันให้ได้  
• การเป็นลูกจ้างคนอื่นก็มีข้อดี คือเราไม่ต้องไปคิดอะไรมาก แต่เมื่อมาเป็น
เจ้าของกิจการเองก็ต้องคิดมากขึ้น ดูแลมากขึ้น รับผิดชอบมากขึ้น แต่เราก็
จะมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นด้วย คงไม่มีอะไรที่ดีไปหมดทุกอย่าง ได้อย่างก็ต้อง
เสียอย่าง 
• สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ความมั่นใจของเราเอง เมื่อเราลงมาทำธุรกิจของตัว
เอง มันไม่ใช่การนับหนึ่ง แต่มันคือการนับศูนย์ เราต้องทำใจว่าเราต้องนับ
ศูนย์ เพราะเราเพิ่งเข้ามาในตลาด คนอาจจะยังไม่รู้จัก พอลงมาทำปุ๊บ คุณ
จะคิดว่าต้องได้ร้อยล้านเลย มันเป็นไปไม่ได้ คุณจะต้องเรียนรู้ว่า นี่คือ step 
เราจะรู้จักคิดเป็นจังหวะ เป็นขั้นเป็นตอน วันแรกที่เปิดบริษัทของตัวเอง สิ่ง
แรกที่เราคิดคือ ทำให้คนรู้ว่าเรามาเปิดบริษัทของตัวเองแล้วก็พอ 
• เราจะบอกเด็กรุ่นใหม่อยู่เสมอว่า วันนี้ของเราก็คืออนาคตของเราด้วย
เหมือนกัน ตอนที่เราเป็นเด็กไม่มีใครมาสอนเรื่องนี้กับเราหรอก แต่พอวัน
แรกที่เรามาเปิดบริษัททำเองนั้น มีเขาเชื่อถือเรา มาติดต่อขอเป็นลูกค้าของ
เราเยอะมาก ทำให้เรารูว่้าส่ิงท่ีเราเคยทำไป ทุกอย่างจะกลายเป็นต้นทุนของ
เราในอนาคต 
• เม่ือเร่ิมธุรกิจอะไรสักอย่าง คุณต้องทำให้ทุกอย่างเป็น step by step  หลาย
คนอาจจะล้มเหลวเพราะบางทีอาจจะคิดใหญ่เกินไป เราต้องพร้อมที่จะ
ใหญ่ ต่อเมื่อเราคิดว่าเราจะไปได้ แต่ถ้าใน day one ก็ต้อง step by step   
• เราเกิดและเติบโตเอง ไม่มีบริษัทฝรั่งมาหนุนหลัง  เพราะความเชื่อของเรา
ก็คือ งานการสื่อสาร การตลาดนั้น ความรู้ความเข้าใจท้องถิ่น หรือที่เรียก
ว่า local standing นั้น เป็นเรื่องสำคัญ แล้วคงไม่มีฝรั่งชาติไหนที่จะมาเข้าใจ
เท่ากับคนไทยเองหรอก คนไทยมักจะเชื่อฝรั่ง แต่เราทำงานกับฝรั่ง เรารู้ว่า
ฝรั่งเชื่อคนท้องถิ่น เวลาเขาจะทำอะไร เขาจะมาถามก่อนว่า เขาพูดอย่างนี้
ถูกไหม มีคาแร็กเตอร์อย่างนี้ถูกไหมเสมอ  
• ลูกค้าคือแหล่งที่มาของรายได้ ไม่มีเขาเราก็อยู่ไม่ได้ ถ้าเรามีต้นทุน เราก็
ต้องรักษาต้นทุนของเราอย่างเสมอต้นเสมอปลาย เพราะประชาสัมพันธ์เป็น

อาชีพที่ต้องมีความน่าเชื่อถือ เสียหายไม่ได้ สมมติว่าเราทำให้ลูกค้าไม่เชื่อ
มั่นสักหนึ่งราย หรือทำเสียสักหนึ่งราย ก็แย่แล้ว เพราะอาชีพนี้มีการบอกกัน
แบบปากต่อปาก เพราะฉะนั้นในแง่ของลูกค้า เราต้องบริหารความเชื่อมั่น 
การบริหารความเชื่อมั่นที่ดี หมายความว่าเราต้องบริหารงานของเราให้ดี 
นั่นคือ ต้องทำงานให้ได้มาตรฐานและสามารถจะตอบโจทย์ลูกค้าได้ 
• สิ่งที่เรายึดถือต่อลูกน้องเสมอ คือ ต้องให้โอกาส เป็นโอกาสที่จะให้เขา
พัฒนาตัวเอง เรามีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่า คนทำงาน ต้องให้โอกาสเขา
ทำ หลายบริษัทอาจจะไม่ค่อยให้โอกาส เพราะอาจจะกลัวผิด กลัวทำมา
แล้วไม่ดี แต่เรามองว่าที่นี่มีระบบที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง เราจึงพร้อมที่จะให้
เด็กเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเสมอ 
• การพัฒนาคนคือต้องให้เขาลงไปทำงานจริง เป็นการ learning by doing  
คือเรียนรู้จากการทำงาน มันไม่มีทางที่จะไป take course  train  เจอมา
เยอะมากที่ train แล้วก็นิ่ง คือกลับมาแล้วไม่มีอะไร กลับมาตัวเองก็เหมือน
เดิม ไม่มีประโยชน์อะไร แต่ถ้าคุณไป train เขาในงาน มันจะโดน pressure 
เอง ทั้งจากลูกค้า จากเพื่อน จากสิ่งแวดล้อม เขาจะพัฒนาตัวเองได้ การที่
ผลักให้เขาไปขลุก แล้วก็ชี้ให้เขาเห็นว่า คุณยังขาดตรงนี้ คุณต้องไปอีก หรือ
ต้องไปตรงนี้ จะทำให้เขาได้เรียนรู้  
• เราเป็นนักธุรกิจ แต่สามารถเอาเรื่องทฤษฎีมา blend กันได้ เราไม่ได้เล่า
จากประสบการณ์โดยตรง แต่หลายครั้งเราก็ศึกษาจากทฤษฎี เพราะมันเร็ว 
การศึกษาจากทฤษฎีมันเป็นการเรียนลัด เพราะเขาอุตส่าห์ทำมาตั้งเยอะ 
จึงเอาเขียนเป็นทฤษฎีได้ เราไม่ต้องลงไปทำเอง แล้วถ้าเราสามารถเอา
ทฤษฎีมา blend กับปฏิบัติได้ มันจะทำให้เราไปได้เร็วขึ้น  
• ความสำเร็จมาจากโอกาสและความพร้อม บางคนมีความพร้อมแต่ไม่มี
โอกาส มันก็ยังไม่สำเร็จ แต่หลายคนมีโอกาสแต่ไม่พร้อม เพราะฉะนั้นคุณ
ต้องพร้อมอยู่เสมอ คุณต้องเก่งอยู่เสมอ พอคุณเป็นคนเก่ง เมื่อมีโอกาสมา
มันก็จะประสบความสำเร็จได้ พอโอกาสมา ความพร้อมต้องมาด้วย พูด
ง่ายๆ ว่า เก่งกับเฮงมันต้องมาด้วยกัน 
• เรามีการวางแผน แต่ถามว่ามันเป็นไปตามแผนไหม  จริงๆ แล้วมันไม่ค่อย
เป็นไปตามแผนหรอก เพราะไม่มีอะไรที่เราควบคุมได้ สิ่งที่เราควบคุมได้
มากที่สุด คือ ตัวเราเอง สำคัญที่สุดเลย เราต้องควบคุมตัวเราเอง เพราะ
ปัจจัยภายนอกเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น 

BIZ BOOK 

BIZ LIFE
BIZ IDEA 

 ใครจะไปคิดว่านิทานอีสปที่พวกเราฟังกัน
จนติดหนึบสมัยเด็กๆ จะกลายเป็นบทเรียนทางธุรกิจ
สำหรับผู้ใหญ่ได้ โดยเฉพาะคนที่เป็นซีอีโอ แต่ เดวิด 
นูแนน ก็สามารถนำนิทานกับแง่มุมทางธุรกิจมาผสม
ผสานกันได้อย่างน่าสนใจ โดยมีเหตุการณ์หรือกรณี
ศึกษาทางธุรกิจที ่เกิดขึ ้นจริงมาเสริมในแต่ละบท  
เช่น บทที่ว่าด้วยนิทานเรื่อง หมาล่าเนื้อกับกระต่าย
ป่า ซึ่งในนิทานมีอยู่ว่า กระต่ายป่าเห็นนายพรานจูง
หมาล่าเนื้อมาเดินป่า ก็เลยคิดจะหาทางหนีทีไล่ไว้
ก่อน เพราะกลัวว่าถ้าวันไหนภัยมาถึงตัวจะได้ไม่
ลำบาก เพราะตัวเองก็เป็นกระต่ายป่าแก่ๆ ไม่ว่องไว
เหมือนหมาล่าเนื้อที่เด็กกว่า และวิ่งเร็วกว่า ว่าแล้ว
กระต่ายป่าก็เลยหาทางสำรวจพื้นที่ป่าอย่างไม่รู้จัก
เหน็ดเหนื่อย เพื่อให้ตัวเองชินกับเส้นทางและภูมิ
ประเทศ (ถ้านึกภาพไม่ออกก็ลองนึกภาพคนไปพัก

โรงแรมที ่พยายามศึกษาเส้นทางหนีไฟนั ่นแหละ)  
สุดท้ายพอวันหนึ่งตัวเองถูกล่า ก็สามารถวิ่งหนีไปได้
ชิลๆ ขณะที่หมาล่าเนื้อวิ่งหอบแฮก ไล่ไม่ทันเพราะ
ไม่รู้จักพื้นที่ ทั้งหมดที่กระต่ายป่าทำนี้ ในทางธุรกิจ
เขาเรียกว่า การริเริ่มสร้างสรรค์ ทำในสิ่งที่จำเป็นกับ
ความรู้ ความสามารถตัวเอง (รวมถึงการไปเรียนต่อ 
หรือเข้ารับการอบรมต่างๆ ด้วยนะจะบอกให้) โดยไม่
ต้องให้ใครมาบอก ซึ่งคนเหล่านี้ก็จะเป็นพนักงาน
หรือคนทำงานที่มีการพัฒนามากกว่าคนที่จะทำก็ต่อ
เมื่อได้รับคำสั่ง อย่าไปคิดว่านี่คือนิทาน แต่มันคือ
หนังสือบริหารธุรกิจดีๆ เล่มหนึ่ง ที ่เล่าเรื ่องแบบ
นิทาน แต่ถ้ามันสนุกเสียจนอดรนทนไม่ไหว อยากจะ
นำไปเล่าให้ลูกๆ ฟังก็ได้ เพราะยังไงก็วิน-วิน ลูกก็มี
นิทานก่อนนอนฟัง ส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็ได้บทเรียน
ทางธุรกิจก่อนนอนไปด้วย   

เคยเป็นทั้งผู้สื่อข่าวในเครือ เดอะ เนชั่น และสำนักข่าวรอยเตอร์ประจำ
ประเทศไทย โดดเข้าสู่แวดวงนักประชาสัมพันธ์กับองค์กรใหญ่ๆ มาแล้ว
มากมาย จนวันที่ออกมาเปิดบริษัท สยาม พีอาร์ คอนซัลเทนต์ จำกัด 
ของตัวเอง ก็เป็นวันที่เธอบอกกับทุกคนว่า “เริ่มต้นนับที่เลขศูนย์” 

ALL  
THE SUCCESS 
START FROM ZERO 

BIZ QUOTE
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George Lucas 

EVERYBODY 
HAS 
TALENT,IT’S 
JUST A MATTER 
OF MOVING 
AROUND UNTIL 
YOU’VE 
DISCOVERED 
WHAT IT IS. 

AESOP AND THE CEO: 
POWERFUL BUSINESS 
LESSONS FROM AESOP 
AND AMERICA’S BEST 
LEADERS 
ผู้เขียน : David Noonan  
ราคา : 495 บาท  
ซื้อได้ที่ : ร้านเอเชีย บุ๊คส์ 

Laundry Locker 
 ในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ การเริ ่มต้น
ธุรกิจใหม่ อาจไม่ได้ยากเสมอไป ถ้าหากเป็น
ธุรกิจที ่มีความคิดสร้างสรรค์และเหมาะกับ
ไลฟ์สไตล์ของคน ก็ดูอย่าง Laundry Locker 
ร้านซักรีดไอเดียเจ๋ง ในซานฟรานซิสโก นี่ไง ที่
แตกต่างและน่ายกนิ้วให้ว่าเด็ดจริง เพราะ
แทนที่จะรอให้ลูกค้าหอบเสื้อผ้าไปให้ซัก เขาก็
ไปรับเสื ้อผ้าจากล็อกเกอร์ที ่บ้าน คอนโดฯ 
หรืออพาร์ตเมนต์ของลูกค้าเสียเลย โดยล็อก-
เกอร์ที ่ว่านี ้ ทางบริษัทเขาก็จะจัดไว้ให้เป็น
สัดส่วนที่คอนโดฯ หรือที่บ้านเลยทีเดียว สิ่งที่
ลูกค้าต้องทำก็แค่เข้าไปลงทะเบียนสมัครเป็น
สมาชิกในเว็บไซต์ของบริษัทเสียก่อน กรอก
ข้อมูลรายละเอียดและจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 
คุณก็แค่เอาเสื้อผ้าไปใส่ไว้ในล็อกเกอร์ แล้ว
ทางบริษัทจะส่งคนมารับเสื้อเอง และถ้าหาก 
ว่า เสื ้อผ้าของคุณ มีรอยขาด กระดุมหลุด 
ด้ายรุ่ย เขาก็จะแถมบริการปะชุน ซ่อมเสื้อผ้า
ให้ด้วยโดยไม่คิดเงินเพิ่ม (หมายความว่าเสื้อ
ของคุณต้องขาดอยู่ก่อนแล้วนะ ไม่ใช่เขาไป
ทำให้ขาด) พอซักรีดเสร็จแล้ว เขาก็จะให้พนักงาน 
มาส่งคืนให้ท่ีล็อกเกอร์ในวันรุ่งข้ึนทันที รวดเร็ว 
และสะดวกสบายหาใดปาน และหลังจากเสร็จส้ิน 
กระบวนการซัก รีด อบ ทุกสิ่งอย่างจนเสื้อผ้า
ของคุณสะอาด หอม น่าสวมใส่แล้ว พนักงาน 
ก็จะส่งข้อความไปยืนยันให้คุณรู้ผ่านมือถือ 
เพื่อให้คุณไม่ต้องกังวลว่า เสื้อผ้าแบรนด์เนม
ของคุณ ตกหล่นหายอยู ่ตามทางหรือเปล่า 
บริการนี้คนซานฟรานซิสโกเขาชอบมาก และ
จัดว่าเป็นบริการที่ดีที่สุดของเมืองเลยทีเดียว 
อยากแวะเวียนไปดูไอเดียของเขาก็ลองเข้า
เว็บนี้ได้  www.laundrylocker.com 
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• สถานีรถไฟฟ้า BTS 
• สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT
  (แจกโดยพนักงานแจก  
  a day BULLETIN        
  ทกุวนัศกุร ์17.00 -18.00 น.)

• เซ็นทรัล 
• โรบินสัน 
• ดิ เอ็มโพเรียม
•  มาบญุครอง 
•สยามพารากอน

• True Shop 
• True Coffee  
• Coffee World 
• 94 Coffee 
• ร้านกาแฟดอยตุง 
• บ้านใร่กาแฟ 

• iberry 
• Kanom 
• Mister Donut NEW

• Vanilla Garden 
• กัลปพฤกษ์ 
•Yindee Cup NEW

• ร้านประตูสีฟ้า 
• Cafe Classic NEW

• ไล-บรา-รี่ NEW


• โรงภาพยนตร์ลิโด้  
• โรงภาพยนตร์สยาม  
• โรงภาพยนตร์สกาลา 
• โรงภาพยนตร์ House 
• ภัทราวดีเธียเตอร์ 

•อาคารอื้อ จือ เหลียง 
• อาคาร Tipco 

• อาคาร SCB 
• อาคารสิรินรัตน์ 
• อาคารเอ็มไพร์ม 
• อาคารมณียา 
• อาคารต้นสน 
• อาคารมาลีนนท์ 
• อาคาร Lake Rajada 
• อาคารอับดุลราฮิม 
• อาคารชาร์เตอร์  
• I House Condominium 
•The Lake Condo 

• British Counsil 
• สมาคมฝรั่งเศส  
• สถาบันเกอเธ่ 
•TCDC 
• Hof Art Gallery 
• Secret Recipe 

• Apex Skin Care 
• Q Cut 
• Style by TOYOTA 
•ชลาชล 
• ผิวดีคลีนิค 
• โรงพยาบาลวิภาวดี 
• ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 
• California WOW Xperience 
•Karmakamet NEW


•เคาน์เตอร์การบินไทย ดอนเมือง 
• เคานเ์ตอรก์ารบนิไทย สวุรรณภมูิ
• เคาน์เตอร์ Thai Air Asia 
• เคาน์เตอร์ Thai Ticket Major  
• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

“Neverleta
problem
becomean
excuse.”
อย่าปล่อยให้ปัญหากลายเป็น 
ข้อแก้ตัว 
-RobertSchuller

“Inthearithmeticoflove,oneplusoneequalseverything,
andtwominusoneequalsnothing.”

สตูรบวกลบคณูหารของความรกัมอียูว่า่ หนึง่บวกหนึง่เทา่กบัทกุสิง่ แตส่องลบหนึง่เทา่กบัไมเ่หลอือะไรเลย 
-MignonMcLaughlin

“Itisbettertosuffer
wrongthantodoit,

andhappiertobe
sometimescheated

thannottotrust.”
เป็นทุกข์ในเรื่องที่ผิดก็ยังดีกว่าทำในเรื่องที่ผิด และ
การที่เราถูกหลอก ก็ยังเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นสุขกว่า

การที่เราไม่อาจเชื่อใครเลย  
-DrSamuelJohnson











“Whoever
gossipstoyou
willgossip
aboutyou.”
ใครก็ตามที่นำเรื่องมานินทา
กับท่านคนนั้นก็ย่อมจะ
นินทาตัวท่านสักวัน
-SpanishProverb

“Respect for 
ones parents 
is the highest 
duty of civil 
life.” 
การเคารพครอบครัวของผู้อื่นคือหน้าที่ 
อันสูงสุดของผู้เจริญแล้ว
-ChineseProverb

“Successis
gettingwhatyou
want.Happiness
iswantingwhat
youget.”
ความสำเรจ็คอืการไดม้าในสิง่ทีค่ณุ
ตอ้งการ แตค่วามสขุคอื การมคีวาม
ตอ้งการในสิง่ทีค่ณุไดม้า 
-DaleCarnegie

“Man suffers most 
from the suffering he 
fears, but never 
appears, therefore  
he suffers more then 
God meant him to 
suffer.” 
คนเราเป็นทุกข์มากที่สุดก็จากสิ่งที่เขากลัว ซึ่งล้วนไม่เคยเกิดขึ้นจริง 
ดงันัน้กลา่วไดว้า่ เราเปน็ทกุขม์ากกวา่ทีพ่ระเจา้ตัง้ใจใหเ้ราเปน็เสยีอกี
-DutchProverb

“Manistheonlyanimalthatlaughsandweeps;forheistheonlyanimalthatis
struckwiththedifferencebetweenwhatthingsare,andwhattheyoughttobe.”

มนุษย์เป็นสัตว์โลกเพียงชนิดเดียวที่หัวเราะและร้องไห้ได้ เพราะว่าสัตว์โลกเพียงชนิดเดียวอย่างมนุษย์นี่เอง 
ที่สามารถแยกแยะได้ระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่กับสิ่งที่ควรจะเป็น

-WilliamHazlitt

“Aman
whosuffersor

stressesbeforeit
isnecessary,

suffersmorethan
isnecessary.”

ผู้ที่เป็นทุกข์หรือเคร่งเครียดก่อน
เวลาอันควร ก็จะทุกข์มากกว่าที่

ควรจะเป็นเช่นกัน 
-Seneca

“Forallsadwordsoftongueandpen,the
saddestarethese,‘Itmighthavebeen.”
ในบรรดาถ้อยคำที่แสนเศร้า ที่ ไม่ว่าจะออกมาจากปาก หรือว่าปลายปากกา  
คำที่เศร้าที่สุดก็คือคำว่า ‘มันน่าจะเป็นอย่างนั้น’ 
-JohnGreenleafWhittier

“Lovemakes
thetimepass.
Timemakes
lovepass.”
ความรักทำให้เวลาล่วงผ่านไป
และเวลาก็ทำให้ความรักเลย
ผ่านไป
-Euripides



ถ้าไม่ ได้เกิดมาในตระกูลที่ทำธุรกิจหนังสือ คุณ
อยากจะทำอะไร 
	 คิมมีความฝันเยอะมาก	อยากเป็นศิลปิน	อยาก	
เป็นนักเดินทาง	อยากมีร้านอาหารเป็นของตัวเอง	
แต่พอถึงจุดๆ	หนึ่ง	คิมรู้สึกอยากทำงานที่สร้าง
คุณค่าให้กับสังคม	แล้วคิมเป็นคนรักการอ่าน	เลย
คิดว่าตอนนี้ธุรกิจที ่อยู ่ในความฝันของเราก็คือ	
การทำหนังสือนี่แหละ	 เพราะคิมรู้สึกว่าหนังสือ
หนึ่งเล่มเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้เยอะ	แล้วถ้าเรา
อยู่ในจุดที่สามารถคัดเลือกต้นฉบับ	คัดเลือกผล
งานที่จะเผยแพร่ให้กับคนอ่านได้	ก็น่าจะมีส่วนที่
ช่วยให้สังคมน่าอยู่ขึ้น	คิมเลยชอบธุรกิจนี้	
อะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้คุณทิ้งความฝันที่อยาก
ทำร้านอาหาร อยากเป็นศิลปิน แล้วมาทำธุรกิจ
สำนักพิมพ์อย่างจริงจัง 
	 ความจริงหลายๆ	อย่างก็ยังอยากทำอยู่นะคะ	
แต่ประมาณ	ม.5	คิมก็เริ่มสนใจเรื่องสังคม	คิมไป
เป็นครูที่โรงเรียนยากจนที่ภูเก็ต	 ได้เห็นลูกศิษย์ที่
เป็นเด็กประถมพูดจาหยาบคายมาก	แต่เขาคิดว่า
เป็นเรื่องธรรมดา	สุดท้ายคิมได้รู้ว่าคุณแม่เขาเป็น
นักเต้นอะโกโก้ที่ป่าตอง	มันทำให้คิมเริ่มคิด	อยาก
ค้นหาความหมายของชีวิตตัวเอง	 ว่าเรามีตัวตน
อยู่ในโลกนี้จริงหรือเปล่า	 แล้วทำไมถึงมีชนชั้นที่
ห่างกันมากเหลือเกิน	คิมก็เลยเร่ิมคิดถึงเร่ืองสังคม		
	 ตอนที่คิมเรียนมหาวิทยาลัยมิชิแกน	คิมกับ
เพื่อนอีกสี่คนตั้งชมรมชื่อ	World	 Service	 Team		
เพ่ือพัฒนาชุมชนในประเทศโลกท่ีสาม	แล้วโปรเจกต์	
แรกเราไปที่เขมร	คิมไปอยู่ที่บ้านเลี้ยงเด็กกำพร้า	
ประมาณสองเดือน	ช่วงนั้นเหมือนเป็นจุดเปลี่ยน	
ก่อนหน้านั้นรู้สึกว่าชีวิตช่างไร้ความหมายเหลือ
เกิน	คิมเรียนวิศวะ	 เพื่อนๆ	จะบอกว่า	ฉันจะไป
ทำงาน	 Investment	Bank	จะทำ	consult	 	แต่คิม
ไม่รู้ว่าชีวิตคิมจะเกิดมาเพื่อทำพวกนั้นทำไม	 เดี๋ยว
ก็ตายแล้ว	พอไปที่เขมร	คิมรู้สึกว่าชาวบ้านที่นั่น	
หรือน้องๆ	ที่บ้านเลี้ยงเด็กกำพร้า	ถึงแม้ชีวิตเขาจะ
ผ่านเร่ืองท่ีแย่ๆ	แต่ทุกคนก็สามารถหาจุดท่ีจะอยูไ่ด้	
แล้วมีความสุข	คิมรู้สึกว่า	 เรามีสิทธิ์อะไรที่จะมา
คิดว่าชีวิตเราไร้ค่า	 ในเมื่อคนที่ผ่านเรื่องแย่ๆ	มา
ตั้งเยอะ	เขายังแฮปปี้กับชีวิตเลย		
การทำงานเกี่ยวกับหนังสือ ในประเทศที่วัฒนธรรม
การอ่านไม่เข้มแข็งอย่างนี้เจออุปสรรคอะไรบ้าง 
	 เยอะมากค่ะ	ต้องแบ่งเป็นสองส่วน	คือส่วน
ของโรงเรียน	ภาครัฐ	 กับส่วนของผู้อ่านเอง	 ใน
ส่วนของโรงเรียนกับภาครัฐนั้น	ถึงแม้จะมีการพูด
ว่า	ตอนนี้โรงเรียนกับภาครัฐมีการส่งเสริมการอ่าน
กันอย่างจริงจัง	แต่หนังสือในห้องสมุดตามโรงเรียน	
มีน้อยมาก	คุณครู	โรงเรียน	และภาครัฐบอกว่าส่ง
เสริมการอ่าน	แต่กลับไม่เห็นความสำคัญของการ
ซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด	ตอนคิมเรียนมหาวิทยาลัย

THE GUEST เรื่อง : เวสาร ัช	โทณผลิน		ภาพ : กฤตธกร		ส ุทธ ิก ิตติบ ุตร	

ไม่ใช่แค่การดแูลบริหารงานสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์	และ	NANMEEBOOKS	Library	Book	Shop	ร้านหนังสือ
ในเครือนานมีบุ๊คส์	ท่ีมีสาขาแรกอยูใ่นซอยสุขุมวิท	31	และมีสาขาอ่ืนๆ	อยูท่ี่สุขุมวิท	64,	สยามพารากอน,	
DABT	สาทร	และจามจุรีสแควร์	 เท่านั้น	คิมยังต่อยอดความรักความชอบของตัวเองด้วยการเปิด
สำนักพิมพ์	 Kimberly	จัดพิมพ์หนังสือนิยายกุ๊กกิ๊กหวานแหววออกมาให้คนที่มีรสนิยมเดียวกันได้
เลือกเสพ	ผลงานเด่นๆ	ของ	Kimberly	ได้แก่		Coffee Prince รักวุ่นวายเจ้าชายกาแฟ, โรซี ดันน์ ฉัน
รักเธอ ,เลี้ยวนี้...เจอรัก	และ	หนุ่มบ้านไร่ หัวใจปิ๊งรัก	เป็นต้น		
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ที่อเมริกา	ห้องสมุดที่มหาวิทยาลัยกับห้องสมุด
ประชาชนของเขามีหนังสือเยอะมาก	เล่มใหม่ออก
มาปุ๊บ	ห้องสมุดมีปั๊บ	ที่ต่างประเทศเขามีสื่อเยอะ	
ทีวีก็เยอะ	อินเตอร์เน็ตก็เล่นกันเยอะ	แต่เขาก็อ่าน
หนังสือเยอะเหมือนกัน	 ตอนที ่คิมทำงานอยู ่ที ่
นิวยอร์ก	พอขึ้นรถไฟใต้ดินปุ๊บ	ทุกคนหยิบนิยาย
ขึ้นมาอ่านปั๊บ	แต่ที่นี่ยังไม่มีวัฒนธรรมอ่านตลอด
เวลาขนาดนั้น		
	 บางครั้ง	คิมได้คุยกับผู้ปกครอง	ผู้ปกครองจะ
ถามว่าทำอย่างไรให้ลูกเขาอ่านหนังสือ	คิมก็ถาม
ว่า	คุณได้อ่านหนังสือให้ลูกฟังก่อนนอนไหม	ส่วน
ใหญ่จะพบว่าไม่	 เขาไม่ได้ให้เวลากับเรื่องนี้	 เลย
รู้สึกว่าปลูกฝังยาก	บางทีคุณพ่อคุณแม่บอกว่า	
ลูกดิฉันโตเกินที่จะฟังนิทานแล้วนะ	แต่การปลูกฝัง
ให้ลูกอ่านไม่ใช่เพียงการอ่านนิทานให้ลูกฟังก่อน
นอน	อ่านนิยายก็ได้	ตอนท่ีคิมเด็กๆ	คุณแม่คิมอ่าน	

บันทึกของแอน	แฟรงค์	ให้ฟัง	วรรณกรรมเยาวชน
ก็อ่านให้ลกูฟังได้	 เราอาจจะอ่านคร่ึงเล่ม	แล้วเด็กก็	
จะอยากรูว่้าจะเกิดอะไรข้ึนต่อไป	เขาก็จะไปอ่านต่อเอง	
พบอุปสรรคมากมายขนาดนี้ แล้วอะไรคือแรง
บันดาลใจที่ทำให้คุณยังทำงานนี้อยู ่
	 คิมคิดว่ามี	2	อย่าง	อย่างแรกคือความรักท่ีคิมมี	
ให้คุณแม่	 เพราะร้านแห่งนี้คุณแม่ของคิมทำเพื่อ
อุดมการณ์ที่แรงกล้า	คิมรู้สึกชื่นชมคุณแม่มาก	

คิม จงสถิตย์วัฒนา 
 ภายในร้านหนังสือ 2 ชั้นที่อยู่ภายในบริษัทนานมีบุ๊คส์ สาวรุ่นใหม่ไฟแรงอย่าง  ‘คิม จงสถิตย์วัฒนา’ ดูเหมือนเจ้าหญิงท่ามกลางหมู่
มวลหนังสือนานาประเภท แม้จะเกิดมาในชนชั้นที่แทบจะไม่มีปัญหาเรื่องปากท้อง มิหนำซ้ำยังมีต้นทุนจากธุรกิจหนังสือที่พ่อและแม่ได้ก่อร่าง
เอาไว้  แต่เจ้าหญิงแห่งอาณาจักรหนังสือกลับไม่ได้ปล่อยชีวิตล่องไหลเรื่อยเปื่อยไปกับโลกทุนนิยมเหมือนที่คนในวัยเดียวกันนิยมปฏิบัติ  
หลายเหตุการณ์ที่ได้ประสบทำให้เธอต้องการจะค้นหาความหมายของชีวิต และสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงซึ่งขลุกอยู่กับหนังสือมาตั้งแต่เล็กอย่างเธอ
ลงมือทำ นั่นคือการสานต่อธุรกิจผลิตหนังสือ ด้วยความเชื่อมั่นที่กลายมาเป็นอุดมคติประจำตัวว่า ‘การอ่านหนังสือดีๆ จะเปลี่ยนชีวิตของ
ผู้อ่านได้ และผู้อ่านเหล่านั้นก็จะสามารถจะใช้ทัศนคติดีๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมได้เช่นกัน 
 

เราก็มีความคิดว่า	อยากทำเพื่ออุดมการณ์เหมือน
คุณแม่	ส่วนอย่างที่สองคือ	คิมต้องการจะพัฒนา
สังคม	ต้องการยกระดับชีวิตของคน	มีอยู่วันหนึ่ง	
คิมไปทำงานที่เชียงใหม่	ตอนนั่งอยู่บนเครื่องบิน	
แอร์โฮสเตสมาถามว่าช่วยแลกที่กับคนคนหนึ่งได้
ไหม	 เราก็ถามว่าทำไมเหรอ	 เขาบอกว่ามีคุณพ่อ
คนหนึ่งต้องอุ้มลูกตลอดเวลา	 เขาต้องนั่งที่ที่เปิด
พนักแขนได้	เราบอกว่าไม่มีปัญหา	แลกได้เลย	พอ
แลกปุ๊บ	คิมถึงได้รู้ว่าเขาเป็นคนพม่า	ลูกเขาเป็น
โรคอะไรสักอย่างที่หัวจะใหญ่ผิดปกติ	 เหตุการณ์
นั้นทำให้เราคิดอะไรได้หลายอย่าง	ประเด็นแรกก็
คือ	ผู้คนรอบข้างไม่ค่อยใส่ใจที่จะอำนวยความ
สะดวกให้เขา	ประเด็นที่สองก็คือ	พอเราเห็นอะไร
ท่ีไม่ยุติธรรมในชีวิต	เราจะลุกข้ึนมาทำอะไรไหม	
		 ตอนแรกคิมก็เพียงแค่สงสาร	ว่าน้องคนนี้น่า
สงสารจังเลย	พอลงจากเครื่องคิมก็ยังคิดไม่ตกว่า
ควรจะทำอย่างไร	สุดท้ายคิมก็วิ่งไปหาเขา	แล้วก็
เอาเงินให้เขา	ซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้สึกอย่างไร	เขา
จะคิดว่าเราดูถูกเขาหรือเปล่า	 แต่บางครั้งเราไม่
ต้องคิดว่าเขาจะคิดอย่างไร	แต่เราต้องทำสิ่งที่ถูก
ต้อง	คิมคิดว่าถ้าเราทำหนังสือ	เราสามารถเปลี่ยน
ความคิดคนเหล่านั้นได้	คิมเชื่อว่าหนังสือสามารถ
ทำให้คนเปลี่ยนความคิดได้		
เวลาได้เห็นความไม่ยุติธรรมในสังคม คุณรู้สึก
อย่างไร 
	 ถ้าเป็นสมัยก่อน	คิมจะรู้สึกโมโหมาก	จะรู้สึก
เครียด	จะคิดว่าทำไมชีวิตเป็นแบบนี้	แต่ทุกวันนี้	
ก็ไม่ได้รู้สึกถึงขนาดนั้นแล้ว	คิมไม่ใช่ปรมาจารย์
เรื่องชีวิตอะไร		คิมก็ยังเป็นวัยรุ่นคนหนึ่ง	 แต่ก็จะ
ไม่รู้สึกเครียดหรือโมโหมากเหมือนสมัยก่อน	 เรา
จะใจเย็นลงพอสมควร		แต่คิมจะคิดว่า	เราสามารถ	
แก้ปัญหาตรงนั้นได้อย่างไร	 คิมคิดว่าถ้าทุกคน
ช่วยกันก็จะแก้ได้	คิมก็เป็นประชาชนหนึ่งคน	คุณ
ก็เป็นประชาชนคนหนึ่งเหมือนๆ	กัน		
เคยมีคนกล่าวว่า ‘คนสานต่อง่ายกว่าคนสร้าง
ใหม่’ ความจริงเป็นเช่นนั้นหรือเปล่า 
	 คิดว่าคนสร้างใหม่ยากกว่าอยู่แล้วค่ะ	 เพราะ
ตั้งแต่รุ่นอากงของคิม	ซึ่งท่านเป็นชาวนาจากเมือง
จีนที่ยากจนมาก	ท่านมาเสี่ยงโชคที่เมืองไทย	จาก
การเริ่มต้นเป็นจับกัง	 จนมาก่อตั้งร้านหนังสือจีน
นานมี	แล้วมาเป็นเครื่องเขียนตราม้า	แล้วเมื่อ	16	
ปีที่แล้ว	คุณแม่คิมซึ่งไม่มีประสบการณ์อะไรเกี่ยว
กับการทำหนังสือเลย	แต่เป็นคนรักการอ่าน	 เคย
เป็นนักหนังสือพิมพ์เก่า	ท่านใช้เงินทุนแค่สองล้าน
บาท	มาได้จนถึงวันนี้	 คิมรู้สึกปลื้มในตัวคุณแม่
มากๆ		คิมคิดว่าถ้าเราเป็นอย่างคุณแม่	คงทำได้
ไม่ดีเท่านี้แน่ๆ	คิมเลยเห็นด้วยกับที่มีคนบอกว่า	
คนก่อตั้งยากกว่าคนสานต่อค่ะ	
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